

ข่าวประจำวัน ที่ 21 พฤษภาคม 2564

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ที่	ที่มา	ประเด็น/สาระสำคัญ	หน้า
1	สยามรัฐออนไลน์	นายก ทต. อรัญญิก เมืองกรุงเก่า เปิดตัวแถลงนโยบาย 7 ด้าน	3
2	สยามรัฐออนไลน์	“ศรีสุวรรณ” ชุดหลักฐานทุจริตเลือกตั้ง อบจ. นนทบุรี ยื่น กกต. เชื้อดยกกกลุ่ม	5
3	ฐานเศรษฐกิจออนไลน์	เลือกตั้ง อบจ. นนทบุรี ส่อทุจริต “ศรีสุวรรณ” ร้อง กกต. สอบ	7
4	มติชนออนไลน์	“ศรีสุวรรณ” ร้อง กกต. สอบเลือกตั้ง อบจ. นนทบุรี หลังพบข้อเสียง - ฝ่าฝืนหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์	9
5	สำนักข่าวไทยออนไลน์	ร้อง กกต. สอบทุจริตเลือกตั้ง อบจ. นนทบุรี	11
6	ไทยโพสต์ออนไลน์	ศรีสุวรรณ ร้อง กกต. สอบเลือกตั้ง อบจ. นนทบุรี หลังพบข้อเสียง-สัญญาว่าจะให้	12
7	กรุงเทพธุรกิจออนไลน์	ศรีสุวรรณ ร้อง กกต. เร่งสอบทุจริตเลือกตั้ง อบจ. นนทบุรี	14
8	ประชาชาติธุรกิจออนไลน์	“ประวิตร” สอน “โฆษกภูมิใจไทย” หลังตินายกา ขวางวอล์คอินฉีดวัคซีน	16
9	มติชนออนไลน์	‘อนุทิน’ ลั่น ‘ภราดร’ ดึงปมบริหารวัคซีนเป็นการดีเพื่อก่อ ปัดรอยรั่ว ‘บิกตู’	18
10	สยามรัฐออนไลน์	“ภราดร” ร่ายยาวเจอสารพัดปัญหา แต่ยังไม่ท้อ เตรียมพร้อมรับศึกใหญ่ 1 มิ.ย. นี้	20
11	แนวหน้าออนไลน์	‘บิกตู’ เบรก ‘ภราดร’ ลั่นพรรคร่วมรัฐบาลไม่ขัดแย้ง รมว. แรงงานอัด อย่าพูดแค่เอามัน	21
12	เดลินิวส์ออนไลน์	ปมฉีดวัคซีนเข้าบ้าน ‘พปชร. - ภท.’ ชัดนิ้ว “ป้อม” ถาม สมควรหรือ “เสียหนู” ได้ ตอนโดนรุมย่ำยั้งเลย	25

บทความ

ที่	ที่มา	ประเด็น/สาระสำคัญ	หน้า
1	คมชัดลึกออนไลน์	ป่วน “ลุง” เด็กดีคือค่ายโรงโม่ ละครโรงใหญ่	27
2	มติชนออนไลน์	ท้วงท่า อาการ ของ “อนุทิน ชาญวีร์กุล” กรณี ‘วอล์คอิน’	29
3	สยามรัฐออนไลน์	อยู่ไป แค้นไป !?	31
4	เดลินิวส์ออนไลน์	เวทีสภาฉลุย – สอบตกสายตา ปชช.	33
5	ข่าวสดออนไลน์	อุณหภูมิจาก “ภราดร ปริศนานันท์กุล” บทบาท ภูมิใจไทย	35
6	มติชนออนไลน์	ปฐมบทการยุบพรรคการเมืองไทย : ‘สมาคมนักข่าวฯ’ พรรคเสรีนิยมแรก ที่ถูกยุบพรรค	36

ข่าวอ้างอิง

20 พฤษภาคม 2564 15:55 น.

นายก ทต. อรัญญิก เมืองกรุงเก่า เปิดตัวแถลงนโยบาย 7 ด้าน



วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลอรัญญิก เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 และเพื่อให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 รวมถึงฉบับแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบันมาตรา 48 ทศ. ซึ่งกำหนดให้นายกเทศมนตรีตำบลอรัญญิก แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลฯก่อนเข้ารับหน้าที่ เป็นแนวทางการบริหารงานต่อสภาเทศบาลฯและจะใช้เป็นแนวทางการบริหารพัฒนาเทศบาลฯตลอดระยะเวลา 4 ปีนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลอรัญญิก ตำบลท่าช้าง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดประชุมสมัชชาสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 โดยมีนายไพโรจน์ พจน์ดั่ง นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลอรัญญิก พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร ประธานสภา เลขาประธานสภาฯและสมาชิกสภาได้เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง เพื่อรับฟังการแถลงนโยบายของทางนายกเทศมนตรี

โดยนายไพโรจน์ พจน์ดั่ง นายกเทศมนตรีได้กล่าวว่าในการแถลงนโยบายต่อสภาในวันนี้ได้จัดให้มีการถ่ายทอดสดทางเสียงตามสายทุกชุมชนในเขตเทศบาลตำบลอรัญญิกด้วยก็เพื่อให้พ่อแม่พี่น้องและประชาชนทั่วไปได้รับฟังนโยบายกันอย่างทั่วถึง เพื่อให้ติดตามและตรวจสอบในการทำงานของทางเทศบาลฯในโอกาสต่อไป ซึ่งกระผมได้กำหนดนโยบายไว้ 7 ด้านดังนี้

1.นโยบายด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยการพัฒนาการดำเนินชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและสังคมที่ตนอยู่ได้ โดยการปรับปรุงและส่งเสริมให้มีมาตรการการป้องกันและขจัดโรคติดต่อร้ายแรงต่างๆทั้งควบคุมการปฏิบัติการด้านสาธารณสุขที่สามารถควบคุมได้ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมกลุ่มอาชีพและสินค้า OTOP ส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายกองทุนหลักประกันสุขภาพของรัฐบาล (สปสช.)และกิจกรรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และสนับสนุนระบบการศึกษาปฐมวัย

2.นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน ดำเนินการให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ประเภท สาธารณูปโภค สาธารณูปการ เพื่อให้ประชาชนที่อยู่อาศัยในเขตเทศบาลตำบลอรัญญิก ได้รับความสะดวก สบายและมี คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

3.นโยบายด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวการพัฒนาทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว คือการจัดหารายได้ให้กับ เทศบาลฯ เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น เป็นการผสมผสานระหว่างผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวเพื่อให้เกิดการ รวมกลุ่ม ความเข้มแข็งของชุมชนด้วยการรวมกลุ่มฝึกอาชีพและสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้มาตรฐาน และสืบสานความ เป็นอัตลักษณ์ของอรัญญิก ด้วยการจัดกิจกรรมงานประเพณีต่างๆ เช่นงานเปิดตำนานด้านการตีมีดและประเพณีการ ไหว้ครูบูชาเตาซึ่งนับวันอาจจะสูญหายได้

4.นโยบายด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินการรณรงค์และ สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ รักษาสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชน

5.นโยบายด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน การเรียนรู้ สร้างเสริมสุขภาพของ ตนเองให้สมบูรณ์แข็งแรง เพื่อให้มีพลังในการเผชิญกับสถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัยได้อย่างมั่นใจ จัดฝึกอบรมอาสาสมัคร ป้องกันฝ่ายพลเรือน เพื่อเป็นกำลังสนับสนุนในการป้องกันสาธารณภัย การเกิดอัคคีภัย จัดท้าวสดุครุภัณฑ์เพื่อใช้ในการ ป้องกัน ขจัดปัญหาและแก้ไขปัญหาเสพติด โดยใช้ขบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชนควบคู่กับการสนับสนุนด้าน บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ โดยยึดหลักการผู้เสพ คือผู้ป่วยต้องได้รับการรักษา ส่วนผู้ค้า คือผู้ที่ต้องได้รับโทษตาม ขบวนการยุติธรรม

6.นโยบายด้านการส่งเสริม ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยจัดให้มีการบำรุง ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น พื้นฟูและสืบสานคุณค่าความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ไทย ที่เป็นวิถีชีวิต ค่านิยมที่ดีงาม เพื่อการศึกษาเรียนรู้และใช้ประโยชน์ในการเพิ่มมูลค่าพื้นฐานภูมิปัญญาและความ เป็นไทย สนับสนุนการท่องเที่ยวท้องถิ่น จัดกิจกรรมให้แพร่ในเด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไป

7.นโยบายด้านการเมืองและการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

นับเป็นการกระบวนกรที่สำคัญที่จะผลักดันให้การดำเนินงานในด้านต่างๆของทางเทศบาลอรัญญิก ประสบ ความสำเร็จ และคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนส่วนรวมเป็นหลัก ซึ่งต้องส่งเสริมและปลูกฝังให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ มีส่วนร่วมในทางการเมือง และการบริหารในฐานะพลเมืองที่ร่วมคิด ร่วมพัฒนา ร่วมแก้ไขปัญหาในระบอบ ประชาธิปไตย และจัดระบบบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ เสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติ และการบริการ ประชาชน โดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการที่เรียกว่า Good Governance นายไพโรจน์กล่าวอีกว่า ทั้งหมดที่กล่าวมาแล้วนั้น คือนโยบายการบริหารงานของเทศบาลอรัญญิก ที่กระผมจะต้องนำ นโยบายดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง ล้วนมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนในชุมชนและภาคส่วนต่างๆที่ จะต้องเข้ามาช่วยกันเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอย่างแท้จริง

อ้างอิง : <https://siamrath.co.th/n/246062>

21 พฤษภาคม 2564 10:42 น.

ศรีสุวรรณชุดหลักฐานทุจริตเลือกตั้ง อบจ. นนทบุรียื่น กต. เชื่อดยกลุ่ม



วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. ที่สำนักงาน กต.นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้เดินทางมายื่นคำร้องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กต.)เพื่อให้ดำเนินการสืบสวน ไต่สวน หรือวินิจฉัย เพราะมีหลักฐานอันเชื่อได้ว่า การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี มีผู้สมัครรับเลือกตั้งทำผิดกฎหมายเลือกตั้งอย่างมากมาย

ทั้งนี้สืบเนื่องมาจาก กต. ได้จัดให้มีการเลือกตั้ง ส.อบจ. และนายก อบจ.ทั่วประเทศเมื่อ 20 ธ.ค.63 ที่ผ่านมา แต่ปรากฏว่า ผู้สมัครรับเลือกตั้งในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี มีการกระทำความผิดเกี่ยวกับ พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 2562 ม.65(1) อย่างโจ่งครึม อาทิ มีการซื้อสิทธิ-ขายเสียง โดยมีการแจกเงินกันหัวละ 300 บาท โดยมีพยานหลักฐานเป็นคลิปวิดีโอ ซึ่งมีการนำมาโพสต์แพร่หลายในโซเชียลมีเดีย กระทั่งมีความพยายามวิ่งเต้นเพื่อเบี่ยงเบนหลักฐานดังกล่าวที่แพร่หลาย โดยอ้างว่าเป็นการชำระหนี้กันแทน แต่ทว่าหลักฐานของการโทรศัพท์มาเคลียร์ของฝ่ายซื้อเสียงเป็นประจักษ์พยานที่ปฏิเสธไม่ได้

นอกจากนั้น ยังมีหลักฐานการโฆษณาในโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ที่สามารถชี้ชัดถึงผู้สมัครนายก อบจ.บางราย เกี่ยวกับการให้หรือสัญญาว่าจะให้เงินหรือทรัพย์สิน โดยเฉพาะการให้เงินเดือนของตนกับเด็กประพฤติดีแต่ยากจน ตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง ซึ่งถ้าบวกค่าตอบแทนประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษเข้าไปอีกจะตกประมาณ 75,530 บาทต่อเดือน หรือ 906,360 บาทต่อปี หรือกว่า 18 ล้านบาทตลอดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกว่า 16 ปีที่ผ่านมา ซึ่งขัดต่อประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำจังหวัดนนทบุรี เรื่อง กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของนายก อบจ. ที่กำหนดไว้ไม่เกิน 7 ล้านบาทเท่านั้น

ที่สำคัญ ยังมีหลักฐานที่ชี้ว่าการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ยังมีการฝ่าฝืนระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 2563 มากมาย ทั้งการนำเด็กๆมาใช้ในการทำแผ่นป้ายหาเสียง ซึ่งเข้าข่ายฝ่าฝืน ม.27 ประกอบ ม.79 แห่ง พรบ.การคุ้มครองเด็ก 2546 อีกด้วย

อย่างไรก็ตาม แม้ กกต.จะได้ประกาศผลการเลือกตั้ง ส.อบจ.และนายก อบจ.นนทบุรีไปแล้วก็ตาม แต่ทว่าตาม ม.17 วรรคสอง แห่ง พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 2562 บัญญัติไว้ว่า “การประกาศผลการเลือกตั้ง ไม่เป็นการตัดหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะดำเนินการสืบสวน ไต่สวน หรือวินิจฉัย เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่า การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม”

ด้วยเหตุดังกล่าว สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย จึงนำพยานหลักฐานที่ชี้ชัดเกี่ยวกับการทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง อบจ.นนทบุรี มาร้อง กกต. เพื่อให้ดำเนินการเอาผิดและหรือร้องต่อศาลสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ต่อไป

อ้างอิง : <https://siamrath.co.th/n/246277>

21 May 2021 11:00 น.

เลือกตั้ง อบจ. นนทบุรี ส่อทุจริต "ศรีสุวรรณ" ร้อง กกต. สอบ



"ศรีสุวรรณ" ขุดหลักฐาน ทุจริตเลือกตั้ง อบจ.นนทบุรี ยื่นร้อง กกต. เพื่อสอบสวน ใต้สวน ดำเนินการเอาผิดต่อผู้กระทำความผิด

21 พฤษภาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้เดินทางมายื่นคำร้องต่อ กกต. เพื่อให้ดำเนินการสืบสวน ใต้สวน หรือวินิจฉัย เพราะมีหลักฐานอันเชื่อได้ว่า การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นายก อบจ.) และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี มีผู้สมัครรับเลือกตั้งทำผิดกฎหมายเลือกตั้งอย่างมากมาย

ทั้งนี้ สืบเนื่องมาจาก กกต. ได้จัดให้มีการเลือกตั้ง ส.อบจ. และนายก อบจ.ทั่วประเทศเมื่อ 20 ธ.ค.63 ที่ผ่านมา แต่ปรากฏว่า ผู้สมัครรับเลือกตั้งในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี มีการกระทำความผิดเกี่ยวกับ พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 2562 ม.65(1) อย่างโจ่งครึ่ม อาทิ มีการซื้อสิทธิ-ขายเสียง โดยมีการแจกเงินกันหัวละ 300 บาท โดยมีพยานหลักฐานเป็นคลิปวิดีโอ ซึ่งมีการนำมาโพสต์แพร่หลายในโซเชียลมีเดีย กระทั่งมีความพยายามวิ่งเต้นเพื่อเบี่ยงเบนหลักฐานดังกล่าวที่แพร่หลาย โดยอ้างว่าเป็นการชำระหนี้กันแทน แต่ทว่าหลักฐานของการโทรศัพท์มาเคลียร์ของฝ่ายซื้อเสียงเป็นประจักษ์พยานที่ปฏิเสธไม่ได้

นอกจากนี้ยังมีหลักฐานการโฆษณาในโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ที่สามารถชี้ชัดถึงผู้สมัครนายก อบจ.บางรายเกี่ยวกับการให้หรือสัญญาว่าจะให้เงินหรือทรัพย์สิน โดยเฉพาะการให้เงินเดือนของตนกับเด็กประพฤติดีแต่ยากจนตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง ซึ่งถ้าบวกค่าตอบแทนประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษเข้าไปอีกจะตกประมาณ 75,530 บาทต่อเดือน หรือ 906,360 บาทต่อปี หรือกว่า 18 ล้านบาทตลอดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกว่า 16 ปีที่ผ่านมา ซึ่งขัดต่อประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำจังหวัดนนทบุรี เรื่อง กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของนายก อบจ. ที่กำหนดไว้ไม่เกิน 7 ล้านบาทเท่านั้น

ที่สำคัญ ยังมีหลักฐานที่ชี้ว่าการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ยังมีการฝ่าฝืนระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 2563 มากมาย ทั้งการนำเด็กๆมาใช้ในการทำแผ่นป้ายหาเสียง ซึ่งเข้าข่ายฝ่าฝืน ม.27 ประกอบ ม.79 แห่ง พรบ.การคุ้มครองเด็ก 2546 อีกด้วย

อย่างไรก็ดี แม้ กกต.จะได้ประกาศผลการเลือกตั้ง ส.อบจ.และนายก อบจ.นนทบุรีไปแล้วก็ตาม แต่ทว่าตาม ม. 17 วรรคสอง แห่ง พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 2562 บัญญัติไว้ว่า “การประกาศผลการเลือกตั้ง ไม่เป็นการตัดหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะดำเนินการสืบสวน ได้ สวน หรือวินิจฉัย เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่า การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม”

ด้วยเหตุดังกล่าว สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย จึงนำพยานหลักฐานที่ชี้ชัดเกี่ยวกับการทำผิดกฎหมาย เลือกตั้ง อบจ.นนทบุรี มาร้อง กกต. เพื่อให้ดำเนินการเอาผิดและหรือร้องต่อศาลสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ต่อไป นายศรี สุวรรณ กล่าว

อ้างอิง : <https://www.thansettakij.com/content/politics/480816>

MATICHON ONLINE

วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 - 11:37 น.

ศรีสุวรรณ ร้อง กกต. สอบเลือกตั้ง อบจ. นนทบุรี หลังพบข้อเสีย - ฝ่าฝืนหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์



‘ศรีสุวรรณ’ ร้อง กกต.สอบเลือกตั้ง อบจ.นนทบุรี หลังพบทำผิดข้อเสีย-ฝ่าฝืนหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 21 พฤษภาคม ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เข้ายื่นคำร้องต่อ กกต. เพื่อให้ดำเนินการสืบสวน ไต่สวน หรือวินิจฉัย เพราะมีหลักฐานที่เชื่อได้ว่า การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด นนทบุรี มีผู้สมัครรับเลือกตั้งทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง โดยนายศรีสุวรรณ กล่าวว่า สืบเนื่องมาจาก กกต. ได้จัดให้มีการเลือกตั้ง สมาชิก อบจ. และนายก อบจ.ทั่วประเทศเมื่อ 20 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา

แต่ปรากฏว่า ผู้สมัครรับเลือกตั้งในพื้นที่จ.นนทบุรี มีการกระทำความผิดเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 2562 มาตรา65(1) อย่างโจ่งครึ่ม อาทิ มีการซื้อสิทธิ-ขายเสียง โดยมีการแจกเงินกันหัวละ 300 บาท โดยมีพยานหลักฐานเป็นคลิปวิดีโอ ซึ่งมีการนำมาโพสต์แพร่หลายในโซเชียลมีเดีย กระทั่งมีความพยายามวิงวอนเพื่อเบี่ยงเบนหลักฐานดังกล่าวที่แพร่หลาย โดยอ้างว่าเป็นการชำระหนี้กันแทน แต่ทว่าหลักฐานของการโทรศัพท์มาเคลียร์ของฝ่ายข้อเสียเป็นประจักษ์พยานที่ปฏิเสธไม่ได้

นายศรีสุวรรณ กล่าวต่ออีกว่า นอกจากนั้น ยังมีหลักฐานการโฆษณาในโซเชียลต่าง ๆ ที่สามารถชี้ชัดถึง ผู้สมัครนายก อบจ.บางรายเกี่ยวกับการให้หรือสัญญาว่าจะให้เงินหรือทรัพย์สิน โดยเฉพาะการให้เงินเดือนของตนกับเด็กประพตดีแต่ยากจนตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง ซึ่งถ้าบวกค่าตอบแทนประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษ เข้าไปอีกจะตกประมาณ 75,530 บาทต่อเดือน หรือ 906,360 บาทต่อปี หรือกว่า 18 ล้านบาทตลอดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกว่า 16 ปีที่ผ่านมา ซึ่งขัดต่อประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำจ.นนทบุรี เรื่อง กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของนายก อบจ. ที่กำหนดไว้ไม่เกิน 7 ล้านบาทเท่านั้น

อีกทั้งยังมีหลักฐานที่ชี้ว่าการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ยังมีการฝ่าฝืนระเบียบกกต. ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 2563 มากมาย ทั้งการนำเด็ก ๆ มาใช้ในการทำแผ่นป้ายหาเสียง ซึ่งเข้าข่ายฝ่าฝืน มาตรา27 ประกอบ มาตรา79 แห่ง พ.ร.บ. การคุ้มครองเด็ก 2546 อีกด้วย

นายศรีสุวรรณ กล่าวอีกว่า แม้ กกต.จะได้ประกาศผลการเลือกตั้ง สมาชิก อบจ.และนายก อบจ.นนทบุรีไปแล้วก็ตาม แต่ทว่าตาม มาตรา17 วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 2562 บัญญัติไว้ว่า “การประกาศผลการเลือกตั้ง ไม่เป็นการตัดหน้าที่และอำนาจของ กกต.ที่จะดำเนินการสืบสวน ไต่สวน หรือวินิจฉัย เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่า การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม” ด้วยเหตุดังกล่าว สมาคมฯ จึงนำพยานหลักฐานที่ชี้ชัดเกี่ยวกับการทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง อบจ.นนทบุรี มาร้อง กกต. เพื่อให้ดำเนินการเอาผิดและหรือร้องต่อศาลสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ต่อไป

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2734899

21/05/2564 11:39

ร้อง กกต. สอบทุจริตเลือกตั้ง อบจ. นนทบุรี



กกต. วันนี้ (21 พ.ค.) “ศรีสุวรรณ” นำหลักฐานทุจริตเลือกตั้ง อบจ.นนทบุรี ยื่น กกต. เอาผิดสมาชิกและนายก อบจ.นนทบุรี มั่นใจหลักฐานชัดเจน

นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อให้ดำเนินการสืบสวน ไต่สวน หรือวินิจฉัย เพราะมีหลักฐานอันเชื่อได้ว่า การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี มีผู้สมัครรับเลือกตั้งทำผิด พ.ร.บ. การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 2562 มาตรา 65 (1) เช่น มีการซื้อสิทธิ-ขายเสียง มีการแจกเงินกันหัวละ 300 บาท โดยมีพยานหลักฐานเป็นคลิปวิดีโอ ซึ่งมีการนำมาโพสต์แพร่หลายในโซเชียลมีเดีย กระทั่งมีความพยายามวิ่งเต้นเพื่อเบี่ยงเบนหลักฐานดังกล่าว อ้างว่าเป็นการชำระหนี้กันแทน แต่หลักฐานของการโทรศัพท์มาเคลียร์ของฝ่ายซื้อเสียงเป็นประจักษ์พยานที่ปฏิเสธไม่ได้

นอกจากนี้ยังมีหลักฐานการโฆษณาในโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ที่สามารถชี้ชัดถึงผู้สมัครนายก อบจ.บางราย เกี่ยวกับการให้หรือสัญญาว่าจะให้เงินหรือทรัพย์สิน โดยเฉพาะการให้เงินเดือนกับเด็กประพฤติดีแต่ยากจนตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง ซึ่งถ้าบวกค่าตอบแทนประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษจะตกประมาณ 75,530 บาท ต่อเดือน หรือ 906,360 บาทต่อปี หรือกว่า 18 ล้านบาทตลอดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกว่า 16 ปีที่ผ่านมา ซึ่งขัดต่อประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำจังหวัดนนทบุรี เรื่องกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของ นายก อบจ. ที่กำหนดไว้ไม่เกิน 7 ล้านบาทเท่านั้น ที่สำคัญยังมีหลักฐานที่ชี้ว่า การโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ยังมีการฝ่าฝืนระเบียบ กกต. มากมาย ทั้งการนำเด็กๆ มาใช้ในการทำแผ่นป้ายหาเสียง ซึ่งเข้าข่ายฝ่าฝืน มาตรา 27 ประกอบ มาตรา 79 แห่ง พ.ร.บ.การคุ้มครองเด็ก 2546

นายศรีสุวรรณ ระบุว่าแม้ กกต.จะได้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิก อบจ. และนายก อบจ.นนทบุรีไปแล้วก็ตาม แต่ตาม มาตรา 17 วรรคสอง ของ พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น บัญญัติว่าการประกาศผลการเลือกตั้ง ไม่เป็นการตัดหน้าที่และอำนาจของ กกต.ที่จะดำเนินการสืบสวน ไต่สวน หรือวินิจฉัย เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่า การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม ดังนั้นจึงขอให้ กกต. ดำเนินการเอาผิดและหรือร้องต่อศาลสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ .- สำนักข่าวไทย

อ้างอิง : <https://tna.mcot.net/politics-701077>

21 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 12:08 น.

'ศรีสุวรรณ' ร้อง กกต. สอบเลือกตั้ง อบจ. นนทบุรี หลังพบมีการซื้อเสียง - สัญญาว่าจะให้



21 พ.ค.64 - ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เข้ายื่นคำร้องต่อ กกต. เพื่อให้ดำเนินการสืบสวน ไต่สวน หรือวินิจฉัย เพราะมีหลักฐานที่เชื่อได้ว่า การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน (อบจ.) จังหวัดนนทบุรี มีผู้สมัครรับเลือกตั้งทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง โดยนายศรีสุวรรณ กล่าวว่า สืบเนื่องมาจาก กกต. ได้จัดให้มีการเลือกตั้ง สมาชิก อบจ. และนายก อบจ.ทั่วประเทศเมื่อ 20 ธ.ค. 2563 ที่ผ่านมา แต่ปรากฏว่า ผู้สมัครรับเลือกตั้งในพื้นที่จ.นนทบุรี มีการกระทำความผิดเกี่ยวกับ พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 2562 มาตรา65(1) อย่างโจ่งครึ่ม อาทิ มีการซื้อสิทธิ-ขายเสียง โดยมีการแจกเงินกันหัวละ 300 บาท โดยมีพยานหลักฐานเป็นคลิปวิดีโอ ซึ่งมีการนำมาโพสต์แพร่หลายในโซเชียลมีเดีย กระทั่งมีความพยายามวิงวอนเพื่อเบี่ยงเบนหลักฐานดังกล่าวที่แพร่หลาย โดยอ้างว่าเป็นการชำระหนี้กันแทน แต่ทว่าหลักฐานของการโทรศัพท์มาเคลียร์ของฝ่ายซื้อเสียงเป็นประจักษ์พยานที่ปฏิเสธไม่ได้

นายศรีสุวรรณ กล่าวว่า นอกจากนั้น ยังมีหลักฐานการโฆษณาในโซเชียลฯต่าง ๆ ที่สามารถชี้ชัดถึงผู้สมัครนายก อบจ.บางรายเกี่ยวกับการให้หรือสัญญาว่าจะให้เงินหรือทรัพย์สิน โดยเฉพาะการให้เงินเดือนของตนกับเด็กประพตติดีแต่ยากจนตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง ซึ่งถ้าบวกค่าตอบแทนประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษเข้าไปอีกจะตกประมาณ 75,530 บาทต่อเดือน หรือ 906,360 บาทต่อปี หรือกว่า 18 ล้านบาทตลอดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกว่า 16 ปีที่ผ่านมา ซึ่งชัดต่อประกาศผู้สมัครเลือกตั้งประจำจ.นนทบุรี เรื่อง กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของนายก อบจ. ที่กำหนดไว้ไม่เกิน 7 ล้านบาทเท่านั้น

อีกทั้งยังมีหลักฐานที่ชี้ว่าการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ยังมีการฝ่าฝืนระเบียบกกต. ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 2563 มากมาย ทั้งการนำเด็ก ๆ มาใช้ในการทำแผ่นป้ายหาเสียง ซึ่งเข้าข่ายฝ่าฝืน มาตรา27 ประกอบ มาตรา79 แห่ง พ.ร.บ.การคุ้มครองเด็ก 2546 อีกด้วย

นายศรีสุวรรณ กล่าวอีกว่า แม้ กกต.จะได้ประกาศผลการเลือกตั้ง สมาชิก อบจ.และนายก อบจ.นนทบุรีไปแล้วก็ตาม แต่ทว่าตาม มาตรา17 วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 2562 บัญญัติไว้ว่า การประกาศผลการเลือกตั้ง ไม่เป็นการตัดหน้าที่และอำนาจของ กกต.ที่จะดำเนินการสืบสวน ไต่สวน หรือวินิจฉัย เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่า การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม ด้วยเหตุดังกล่าว สมาคมฯ จึงนำพยานหลักฐานที่ชี้ชัดเกี่ยวกับการทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง อบจ.นนทบุรี มาร้อง กกต. เพื่อให้ดำเนินการเอาผิดและหรือร้องต่อศาลสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ต่อไป

อ้างอิง : <https://www.thaipost.net/main/detail/103677>

กรุงเทพมหานคร

21 พฤษภาคม 2564

'ศรีสุวรรณ' ร้อง กกต. ร้องสอบทุจริตเลือกตั้ง อบจ. นนทบุรี



"ศรีสุวรรณ" ขุดหลักฐานทุจริตเลือกตั้ง อบจ.นนทบุรี ยื่น กกต.ร้องสอบผิดกฎหมาย

วันที่ 21 พ.ค. นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้เดินทางมาที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) เพื่อยื่นคำร้องให้ดำเนินการสืบสวน ไต่สวน หรือวินิจฉัย เพราะมีหลักฐานอันเชื่อได้ว่า การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี มีผู้สมัครรับเลือกตั้งทำผิดกฎหมายเลือกตั้งอย่างมากมาย

ทั้งนี้ สืบเนื่องมาจาก กกต. ได้จัดให้มีการเลือกตั้ง ส.อบจ. และนายก อบจ.ทั่วประเทศเมื่อ 20 ธ.ค.2563 แต่ปรากฏว่า ผู้สมัครรับเลือกตั้งในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี มีการกระทำความผิดเกี่ยวกับ พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 2562 ม.65(1) อย่างโจ่งครึ่ม อาทิ มีการซื้อสิทธิ-ขายเสียง โดยมีการแจกเงินกันหัวละ 300 บาท โดยมีพยานหลักฐานเป็นคลิปวิดีโอ ซึ่งมีการนำมาโพสต์แพร่หลายในโซเชียลมีเดีย กระทั่งมีความพยายามวิงวอนเพื่อเบี่ยงเบนหลักฐานดังกล่าวที่แพร่หลาย โดยอ้างว่าเป็นการชำระหนี้กันแทน แต่ทว่าหลักฐานของการโทรศัพท์มาเคลียร์ของฝ่ายซื้อเสียงเป็นประจักษ์พยานที่ปฏิเสธไม่ได้

นายศรีสุวรรณ กล่าวต่อว่า นอกจากนั้น ยังมีหลักฐานการโฆษณาในโซเชียลมีเดียต่างๆ ที่สามารถชี้ชัดถึงผู้สมัครนายก อบจ.บางรายเกี่ยวกับการให้หรือสัญญาว่าจะให้เงินหรือทรัพย์สิน โดยเฉพาะการให้เงินเดือนของตนกับเด็กประพตติแต่ยากจนตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง ซึ่งถ้าบวกค่าตอบแทนประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษเข้าไปอีกจะตกประมาณ 75,530 บาทต่อเดือน หรือ 906,360 บาทต่อปี หรือกว่า 18 ล้านบาทตลอดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกว่า 16 ปีที่ผ่านมา ซึ่งขัดต่อประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำจังหวัดนนทบุรี เรื่อง กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของนายก อบจ. ที่กำหนดไว้ไม่เกิน 7 ล้านบาทเท่านั้น

นายศรีสุวรรณ กล่าวอีกว่า ที่สำคัญ ยังมีหลักฐานที่ชี้ว่าการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ยังมีการฝ่าฝืนระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 2563 มากมาย ทั้งการนำเด็กๆ มาใช้ในการทำแผ่นป้ายหาเสียง ซึ่งเข้าข่ายฝ่าฝืน ม.27 ประกอบ ม.79 แห่ง พรบ.การคุ้มครองเด็ก 2546 อีกด้วย อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ กกต.จะได้ประกาศผลการเลือกตั้ง ส.อบจ.และนายก อบจ.นนทบุรีไปแล้วก็ตาม แต่ทว่าตามม.17 วรรคสอง แห่ง พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 2562 บัญญัติไว้ว่า

“การประกาศผลการเลือกตั้ง ไม่เป็นการตัดหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะดำเนินการสืบสวน ไต่สวน หรือวินิจฉัย เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่า การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม”

"ด้วยเหตุดังกล่าว สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย จึงนำพยานหลักฐานที่ชี้ชัดเกี่ยวกับการทำผิดกฎหมายเลือกตั้งอบจ.นนทบุรี มาร้อง กกต.เพื่อให้ดำเนินการเอาผิดและหรือร้องต่อศาลสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ต่อไป"
นายศรีสุวรรณ กล่าว

อ้างอิง : <https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/939308>

วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 - 13:21 น.

“ประวิตร” สอน “โฆษกภูมิใจไทย” หลังตายนายกฯ ขวางวอล์คอินฉีดวัคซีน



‘ประวิตร’ ไม่มีความเห็น กรณีโฆษกพรรคภูมิใจไทย ตำหนิประยุทธ์ ขวางวอล์คอินฉีดวัคซีน บอกคิดเอาเอง ว่าควรไม่ควร เพราะเป็นพรรคร่วมรัฐบาลเหมือนกัน

วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เวลา 11.00 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนายภราดร ปริศนานันทกุล ส.ส.อ่างทอง และโฆษกพรรคภูมิใจไทย (ภท.) โปสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวตำหนิการจักระบบการฉีดวัคซีนต้านไวรัสโควิด-19 ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ที่อาจทำให้ประชาชนได้รับวัคซีนล่าช้า ว่า ตนไม่มีความคิดเห็น แต่เราก็สมควรหรือไม่ก็ไปคิดดูกันเอง เพราะเราเป็นพรรคร่วมรัฐบาล เมื่อผู้สื่อข่าวถึง การระบุว่านายกรัฐมนตรี ขวางการเข้าถึงวัคซีน พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า ทุกอย่างอยู่ที่ศบค. ที่เป็นฝ่ายดำเนินงาน และบูรณาการทำงาน ดังนั้นไม่มีปัญหาอะไร เมื่อถามถึงการตั้งข้อสังเกตว่าเป็นความขัดกันของพรรคร่วมรัฐบาล รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า “ไม่มี ะ เรื่องขัดแย้ง ไม่มี เป็นเรื่องของบุคคล”

เมื่อถามว่า จะต้องกำชับ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยให้ปราชญ์พรรค ว่าอะไรควรไม่ควร หรือไม่ พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า “ไม่ต้องกำชับ เขาเป็นผู้ใหญ่อยู่แล้ว รู้อยู่แล้ว ว่าอะไรควรไม่ควร”

เมื่อผู้สื่อข่าวถามถึง ลูกพรรคพลังประชารัฐ ก็ออกมาตอบโต้อีกฝ่าย พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า อันนี้ก็เป็นเรื่องของโฆษกฯ มีความเห็นอย่างไรก็ไป

เมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงการประชุมศบค. ในวันพรุ่งนี้ที่ 21 พฤษภาคม จะมีการพิจารณาขยายพระราชกำหนดฉุกเฉินหรือไม่ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ก็ต้องให้ศบค. พิจารณาดูตนเองคนเดียวไม่ได้

ย้อนข้อความโพสต์ตำหนิ โฆษก ภท

สำหรับข้อความบนเฟซบุ๊กของของนายภราดร ปริศนานันทกุล ส.ส.อ่างทอง และโฆษกพรรคภูมิใจไทย (ภท.) โปสต์ระบุว่า หากยังมัวแต่ยึดติดกับการจูงควมผ่านหมอพร้อม ประชาชนจะติดเชื้อโควิด-19 กันหมด

“คนเขบอกยังไม่รู้ฟัง ตื้อรั้น ภูถู่ถู่กั๊ง ทิฐิฆานะสูง เป้า 50 ล้านคน หากไม่ยากให้เป็นแค่ลมปาก ลุงหาวิธีอื่น มาอำนวยความสะดวกให้ชาวบ้านเถอะ แทนที่จะช่วยทำให้มันไว คนเข้าถึงง่าย กลับเป็นตัวถ่วง และสร้างกำแพงให้คน เข้าถึงวัคซีนยากกกก แล้วแบบนี้เป้า 50 ล้านคนจะเสร็จเมื่อไร ??? ริว่าให้คนเขาสร้างภูมิกันเองด้วยการรับเชื้อโควิดกันทั่วประเทศ เห้ออออ”

“วิธีจัดลำดับการ walk-in ก็ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากแม้แต่น้อย ท่านก็แค่กำหนดให้ชัดเจนว่ารับคิวไหน จำนวนเท่าไร คนเขามาคิวเต็มแล้ว เขาก็กลับบ้าน มาวันอื่น เท่านั้น ไม่ใช่คิดแต่ทำไมได้ๆๆๆ ชาติหน้าก็ทำไม่ได้ แค่คิดว่าทำได้ แล้วหาวิธีให้ทำได้ พุงนี้มันก็ทำได้”

อ้างอิง : <https://www.prachachat.net/politics/news-673329>

วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 - 14:18 น.

‘อนุทิน’ ลั่น ‘ภราดร’ ดึงปมบริหารวัคซีนเป็นการตีเพื่อก่อ ปัดรอยร้าว ‘บิ๊กตู่’



‘อนุทิน’ ลั่น ‘ภราดร’ ดึงปมบริหารวัคซีนเป็นการตีเพื่อก่อ ปัดรอยร้าว ‘บิ๊กตู่’

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการ สธ. กล่าวถึงกรณีนายภราดร ปริศนานันทกุล ส.ส.อ่างทอง และโฆษกพรรคภูมิใจไทย (ภท.) แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริการจัดการการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ของ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ว่า ส่วนตัวยังไม่ได้พบกับนายภราดร ทราบเพียงว่ามีการแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้ออกมา แต่ก็เป็นการแสดงความเห็นในฐานะของผู้แทนราษฎร และยังพูดถึงตนด้วยว่าระบบแบบนี้ไม่ถูก เราก็ฟัง มองว่าเป็นการตีเพื่อก่อ

เมื่อถามว่า กรณีนี้ทำให้ลูกมองว่า นายอนุทินกำลังมีปัญหาของท่านนายกฯ นายอนุทินกล่าวว่า ไม่มี มีที่ไหน ท่านสั่งงานตั้งแต่ 10.00 น. ถึงเที่ยงก็ยังรับออเดอร์อยู่เลย มีข้อสั่งการหลายอย่างที่เรายังต้องไปประสานงานอีกเยอะแยะ เช่น ข้อสั่งการในเรื่องการจัดการจัดหาวัคซีน ดังนั้นยืนยันว่าไม่มีปัญหา เรื่องรัฐบาลส่วนเรื่องรัฐบาล เรื่องสภาก็เป็นเรื่องของสภา พวกเราเป็นผู้ใหญ่ เราหนักแน่นอยู่แล้ว และไม่มีผลกระทบเรื่องความสัมพันธ์ของพรรคร่วมรัฐบาลใดๆ ทั้งสิ้น นายภราดรก็แสดงความคิดเห็นในฐานะผู้แทนราษฎร เขาห่วงใยประชาชน เราก็ทำงานเพื่อประชาชนไป เขาไม่ได้ว่าอะไรใครหยาบคาย

เมื่อถามต่อว่า กรณีนี้ดูเหมือน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ไม่ค่อยพอใจ ว่าการแสดงออกแบบนี้ไม่เหมาะสม นายอนุทินกล่าวว่า ยังไม่ได้ยิน ไม่ทราบว่าท่านพูดเรื่องอะไร ท่านประวิตรไม่คิดอะไรมากหรอก

“ตอนที่ท่านศักดิ์สยาม แล้วผมโดนลูกพรรคท่านยำ ผมยังไม่พูดอะไรสักคำ นี่เป็นเรื่องของ ส.ส. ก็เป็นเรื่องของ ส.ส. เรื่องของพรรคร่วมรัฐบาล เรื่องของหัวหน้าพรรค เรื่องของผู้ใหญ่ เราหนักแน่นเรื่องพวกนี้อยู่แล้ว ผมโดนลูกพรรคพรรคอื่นๆ ไม่เฉพาะ พปชร. ใส่ผม เราก็ต้องหนักแน่น ฟังแล้วก็คิดว่าถ้าเขาพูดจริงเราต้องฟังไหม ไม่ใช่ไปโกรธเสียทุกเรื่อง เราเป็นมนุษย์ เราทำอะไรผิดพลาดก็ฟัง ทำอะไรที่มีคนมาวิพากษ์วิจารณ์ ซึ่งถ้าเราฟังแล้วไปต่อยอดให้ดีขึ้นเราก็ทำ ต้องใจกว้างๆ” นายอนุทินกล่าว

เมื่อถามย้ำว่า แสดงว่าท่านนายกฯ ก็ต้องใจกว้างๆ นายอนุทินกล่าวว่า เรื่องนี้ให้ไปถามท่าน เมื่อถามย้ำถึงกรณี นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน ระบุว่าเรื่องวอลท์ อิน นั้นจำนวนวัคซีนจะเพียงพอหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ก็ไปถามนายสุชาติ กระทรวงสาธารณสุขมีหน้าที่จัดหาวัคซีนตามการคำนวณของระบบการควบคุมโรค ใครจะมีความเห็น

อะไรก็ไปถามคนที่ให้ความเห็น ส่วนตัวยังไม่ได้รับความเห็น ตนมีหน้าที่ทำงานของตนไป อย่าไปถามอะไรให้เป็นเรื่องเป็นราว

“ตอนนี้ยืนยันว่าหัวหน้าพรรคร่วมรัฐบาล ทุกพรรค ไม่มีข้อขัดแย้ง สุมหัวกันทำงานเต็มที่ ในความเป็นรัฐมนตรีเป็นรองนายกฯ ของผมก็เป็นผู้ได้บังคับบัญชาของนายกฯ ท่านมีบัญชาอะไรมาก็ปฏิบัติ เรื่องความเป็นหัวหน้าพรรคนั้นเป็นเรื่องในสภา ซึ่งผมก็จะแสดงอีกบทบาทหนึ่งก็เป็นเรื่องของผม แต่ในเรื่องของรัฐบาล ผมเป็นรองนายกฯ เป็นรมว. สาธารณสุข ต้องปฏิบัติตามนโยบายที่ถูกต้องชอบโดยกฎหมายของผู้บังคับบัญชานั้นคือนายกฯ ผมไม่เคยไม่เข้าใจอะไรกับนายกฯ เลย เข้าใจทุกอย่าง” นายอนุทินกล่าว

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2733415

21 พฤษภาคม 2564 08:56 น.

"ภราดร" ร่ายยาวเจอสารพัดปัญหา แต่ยังไม่ท้อ เตรียมพร้อมรับศึกใหญ่ 1 มิ.ย.นี้



วันที่ 21 พ.ค.64 นายภราดร ปริศนานันทกุล ส.ส.อ่างทอง โฆษกพรรคภูมิใจไทย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Paradorn Battman ระบุว่า

"เป็นผมบางทีก็ยากเหมือนกันนะ

บางทีโทรมาขอข้อมูล ขอความมั่นใจ ฉีดดีไม่ฉีดดี ผมก็นั่งหาข้อมูลมาหักล้างกับข้อมูลลบ สร้างความมั่นใจให้เขา บางทีต้องนั่งคิด ทำยังไงให้คนเลิกกลัววัคซีน และออกมาฉีดเยอะๆ

บางทีโทรมาขอไปฉีดวัคซีน ก็แจ้งหน่วยงานให้เชคสิทธิให้

บางทีโทรมาอาละวาด ลงทะเบียนไม่ได้ ก็บอกวิธีการอื่นนอกจากแอฟริเซน หมอพร้อม แจ้ง อสม. แจ้งรพ.สต.

บางทีโทรมาบนโดนลัดคิว ก็วิ่งเชคให้ ผิดพลาดอะไร

บางทีโดนใส่ไข่ ต้องสนิทกับนักการเมืองถึงได้ฉีดวัคซีน วัคซีนมีเส้น เหอะๆ ลูกน้องผมยังไม่ได้ฉีดเลย ผมจะไปเอาที่ไหนมาแจก

บางทีก็ต้องทนๆไป ให้เขาตำ ให้เขาเข้าใจผิด ทั้งที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลย

บางทีก็เบื่อก็คงต้องมานั่งแจกข้าวเท็จ ทั้งที่ต้องวิ่งไปเชคนุ่นเชคนี่ ประชุมหารือ เพื่อให้ศึกใหญ่ที่จะมาวันที่ 1 มิถุนายนราบรื่น เพื่อให้ทุกคนได้รับวัคซีนอย่างรวดเร็ว

เป็นผมบางทีก็ยากเนอะ

แต่ผมไม่ท้อหรอก

IRONMAN หนักกว่านี้ตั้งเยอะผมก็ผ่านมาแล้ว

สวรรคมีตา ผมรู้ผมทำอะไรอยู่"

อ้างอิง : <https://siamrath.co.th/n/246243>

วันศุกร์ ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2564, 06.00 น.

‘บิ๊กป้อม’ เบรก ‘ภราดร’ ลั่นพรรคร่วมรัฐบาลไม่ขัดแย้ง รมว. แรงงานอย่าพูดแค่เอามั่น



‘บิ๊กป้อม’เบรก‘ภราดร’
ลั่นพรรคร่วมรัฐบาลไม่ขัดแย้ง
รมว.แรงงานอย่าพูดแค่เอามั่น
‘ฝ่ายค้าน’ประกาศไม่รับขบปี’ 65
ขัดไม่ตอบโจทย์แก้โควิดระบอบ

“บิ๊กป้อม” ลั่นพรรคร่วมรัฐบาลไม่มีขัดแย้ง ซึ่งเป็นเรื่องของบุคคล ถ้าม “ภราดร” ตั้งรัฐจัดหาวัคซีนเหมาะสมหรือไม่ปิดกั้น “อนุทิน” ปราบลูกพรรคเชื่อเป็นผู้ใหญ่กันแล้ว “สุชาติ” ชัด “ภราดร” เป็น สส.อย่าคิดแค่เอามั่นหวังหาเสียง “บิ๊กภูมิใจไทย” ผวาบานปลาย ตะเบรก “ภราดร” โพสต์วิจารณ์ วอลท์อิน ฉีดวัคซีน “อนุทิน” อุ่ม “ภราดร” อ้าง สส.ตั้งปมบริหารวัคซีนห่วงปชช.การตีเพื่อก่อ ปิดหมางใจ “นายกฯ” ยันพรรคร่วมฯ สุมหัวทำงานเต็มที่ เป็นผู้ใหญ่ใจกว้างฟังคำวิจารณ์ ขณะที่ “วิสาร” เผยพรรคฝ่ายค้าน จะไม่รับร่าง พรบ.งบฯ ปี 65 ซึ่งไม่ตอบโจทย์แก้โควิด และจับตาเงินกู้ 7 แสนล้าน หวั่นสูญเปล่าไม่เกิดประโยชน์กับประชาชน

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ได้ตอบคำถามถึงกรณีที่นายภราดร ปริศนานันท์กุล ส.ส.อ่างทอง โฆษกพรรคภูมิใจไทย (ภท.) โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กตำหนิการบริหารจัดการกระจายการฉีดวัคซีนของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหมนั้นว่าไม่มีความคิดเห็นอะไร

‘บิ๊กป้อม’ จะ ‘ภราดร’ รบ.ไว้ขัดแย้ง

“แต่ว่าสมควรหรือไม่ คุณก็คิดดูเอาเองแล้วกันว่าสมควรไหม เพราะเราเป็นพรรคร่วมรัฐบาล ทุกอย่างมันอยู่ที่ ศบค. เพราะศบค.เป็นคนดำเนินการ เรามอบูรณการอยู่ที่ ศบค.อยู่แล้วดังนั้นไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้ว” พล.อ.ประวิตร กล่าว

เมื่อถามว่าจะเป็นความขัดแย้งกันของพรรคร่วมรัฐบาลหรือไม่ พล.อ.ประวิตร ยืนยันว่าไม่มี ไม่มีเรื่องขัดแย้ง ไม่มี เป็นเรื่องของบุคคล เมื่อถามอีกว่าจะกำชับนายอนุทิน ชาญวีร์กุล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุข ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยให้ปราบลูกพรรคหรือไม่ พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า ไม่ต้องกำชับ เขาเป็น

ผู้ใหญ่หมดแล้ว เขารู้อยู่แล้วว่า อะไรควรไม่ควร ส่วนที่พรรคพลังประชาชน (พปช.) ออกมาตอบโต้ต่อกรณีนี้ พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า อันนี้เป็นเรื่องของ น.ส.พัชรินทร์ คำศิริพงษ์ โฆษกพรรคพปช.เขามีความคิดเห็นอย่างไรก็ว่าไป

‘สุชาติ’ ชัด ‘ลูกตื้อ’ อย่าคิดพูดเอามัน

นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน รองหัวหน้าพรรคพลังประชาชนกล่าวถึงกรณีที่ นายภราดร ปริศนานันทกุล โฆษกพรรคภูมิใจไทยออกมาตำหนินายกฯ เป็นตัวถ่วงการกระจายวัคซีนว่า คุณพูดออกมาคุณรู้ หรือยัง ว่าคุณได้วัคซีนเท่าไร ก็จะเปิดให้ walk in จะพูดเอามันไม่ได้ คนเป็น ส.ส. ต้องมีวุฒิภาวะในการที่จะพูด เป็นพี่น้องรู้จักกัน แต่การจะพูดอะไร ต้องมีความคิด ต้องรู้ว่าการจะเปิดฉีดวัคซีน walk-in ตอนนี้ มีวัคซีนในมือเท่าไรอย่างกระทรวง แรงงานได้วัคซีนมา 1 ล้าน 5 แสน โดส แต่มีผู้ประกันตนใน กทม. 3 ล้าน 5 แสน คน ตนก็ต้องบริหารจัดการ สมมุติประกาศ ออกไปให้ walk-in ได้ ทุกคนก็มากันหมดจึงขอให้นำความจริงมาพูดกัน

เมื่อถามว่ากรณีที่นายภราดร ออกมาแสดงความคิดเห็นเช่นนี้เป็นการปกป้อง นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สาธารณสุข หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ที่ถูกนายกรัฐมนตรีเบรคเรื่องของการฉีดวัคซีน walk-in หรือไม่ นายสุชาติกล่าวว่า การจะปกป้องอะไร ต้องมีวุฒิภาวะในการพูด และพูดอะไรต้องรับผิดชอบคำพูด ตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่า มีวัคซีนกี่โดสแล้ว จะเปิดให้ walk in ต้องคิดให้เป็น ถ้าคิดเป็นแล้ว ก็พูดเป็น ไม่อยากทะเลาะเพราะรู้จักกันทั้งนั้น

ติงเป็น ส.ส. พูดอะไรต้องรับผิดชอบ

“ผมพูดในฐานะพื้นฐานคนทำงาน คนทั่วไปหมื่นคน แต่มีวัคซีนแค่ 1000 แล้วจะตอบคำถามคนอื่นอีก 9,000 คน อย่างไร คำพูดคำจา ต้องมีวุฒิภาวะ สิ่งที่กำลังจะทำกระจายฉีดวัคซีนในกรุงเทพฯ ซึ่งกระทรวงแรงงาน จัดจุด 45 จุด และมีการบริหารข้อมูล ผู้ประกันตนนัดเวลาล่วงหน้า ไม่ใช่ออกมาพูดเอากะแนนเสียง พูดโดยให้คนเชียร์แต่ไม่รู้จุดจบจะเป็นอย่างไร เราทำงานต้องมีแผน สามารถตอบแทนได้หมด” นายสุชาติย้ำและว่าไม่ขอก้าวล่วงว่าเรื่องที่นายภราดร ออกมา มีผู้ใหญ่ภายในพรรครู้เห็นหรือไม่ แต่ขอเตือนว่าเราเป็น ส.ส. ไม่ว่าฝ่ายค้าน หรือรัฐบาล การจะพูดอะไร ต้องรับผิดชอบ คำพูดตัวเอง

‘ภราดร’ แจงปิดตำหนิ ‘นายกฯ’

ด้าน นายภราดร ปริศนานันทกุล ส.ส.อ่างทอง โฆษกพรรคภูมิใจไทยได้ให้สัมภาษณ์ในรายการ “เจาะลึกทั่วไทย อินไซด์ไทยแลนด์” ถึงการโพสต์เฟซบุ๊กวิพากษ์วิจารณ์การบริการจัดการกระจายการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีว่าข้อความที่โพสต์นั้น ต้องการชี้ให้เห็นถึงความไม่พร้อมของระบบ ” หมอพร้อม” ที่ทำให้ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงระบบการจองฉีดวัคซีนได้ ไม่ใช่การตำหนิ พล.อ. ประยุทธ์ เหตุที่เลือก โพสต์เฟซบุ๊กแทน การสื่อสารภายในรัฐบาล เพื่อไม่ให้เกิดภาพความขัดแย้งนั้น เนื่องจากขณะนี้สภาผู้แทนราษฎร ยังไม่เปิดสมัยประชุม จึงไม่มีเวทีสื่อสาร

‘บิ๊ก’ กท. ‘ผวาบานปลายแตะเบรก

ส่วนกรณีการบริหารการฉีดวัคซีนที่ พล.อ. ประยุทธ์ ระบุว่าไม่มีวอร์คอินแต่ให้ลงทะเบียนณจุดบริการหรือ On-site นั้น ตนสงสัยว่าระบบการทำงานแตกต่างกันตรงไหนเมื่อระบบวอร์คอิน คือ การเข้ารับวัคซีน ที่จุดบริการโดยไม่ลงทะเบียนมาก่อนซึ่งเหมือนกับบอออนไลน์ สิ่งที่รัฐบาลควรเร่งดำเนินการ คือ หาวิธีบริหารจัดการให้ประชาชนได้รับวัคซีนอย่างทั่วถึง ไม่ว่าจะเรียกว่าเป็นวอร์คอินหรือวิธีการใดก็ตาม

“ผมยอมรับว่าหลังจากโพสต์เฟซบุ๊กมีผู้ใหญ่ในพรรคโพธิ์โพธิ์มาหาผมเพื่อพูดในกรณีที่เกิดขึ้น ผมได้ชี้แจงรายละเอียดไปแล้วซึ่งผู้ใหญ่ในพรรคระบุว่าให้ใช้วิธีการสื่อสารอื่นที่นุ่มนวลกว่านี้” นายภราดรระบุ

‘อนุทิน’ ปอง ‘ภราดร’ อ้างติเพื่อก่อ

ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุข ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงกรณี นายภราดร ปริศนานันทกุล ส.ส.อ่างทอง โฆษกพรรคภูมิใจไทย แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริการจัดการการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและรมว.กลาโหมว่า ส่วนตัวยังไม่ได้พบนายภราดร ทราบเพียงว่ามีการแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้แต่ก็เป็นการแสดงความคิดเห็นในฐานะผู้แทนราษฎรและยังพูดถึงตนด้วยว่าระบบแบบนี้ไม่ถูก เขาห่วงใยประชาชน เราก็ทำงานเพื่อประชาชนไปเราก็ฟังมองว่าเป็นการติเพื่อก่อ

ยืนยันไม่มีหมายเจินายกฯ

เมื่อถามว่ากรณีนี้ทำให้ถูกมองว่านายอนุทิน กำลังมีปัญหาเกี่ยวกับท่านนายกฯนายอนุทิน กล่าวว่าไม่มี มีที่ไหน ท่านส่งงานตั้งแต่10.00น.ถึงเที่ยงก็ยังรับออเดอร์อยู่เลย มีข้อสั่งการหลายอย่างที่เรต้องไปประสานงานอีกเยอะแยะเช่นข้อสั่งการในเรื่องการจัดการจัดหาวัคซีนตั้งนั้นยืนยันว่าไม่มีปัญหาเรื่องรัฐบาลส่วนเรื่องรัฐบาล เรื่องสภาที่เป็นเรื่องของสภา พวกเราเป็นผู้ใหญ่ เราหนักแน่นอยู่แล้วและไม่มีผลกระทบเรื่องความสัมพันธ์ของพรรคร่วมรัฐบาลใดๆ ทั้งสิ้น

เป็นผู้ใหญ่ใจกว้างฟังคำวิจารณ์

เมื่อถามต่อว่ากรณีนี้ดูเหมือน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯไม่ค่อยพอใจว่าการแสดงออกแบบนี้ไม่เหมาะสม นายอนุทินกล่าวว่า “ยังไม่ได้ยิน ไม่ทราบที่ท่านพูดเรื่องอะไร ท่านประวิตรไม่คิดอะไรมากหรอกตอนที่ท่านศักดิ์สยาม แล้วผมโดนลูกพรรค ท่านย่า ผมยังไม่พูดอะไรสักคำ นี่เป็นเรื่องของสส.ก็เป็นเรื่องของส.ส. เรื่องของพรรคร่วมรัฐบาล เรื่องของหัวหน้าพรรค เรื่องของผู้ใหญ่ เราหนักแน่นเรื่องพวกนี้อยู่แล้ว ผมโดนลูกพรรคอื่นๆ ไม่เฉพาะพปชร.ใส่ผม เราก็ต้องหนักแน่น ฟังแล้วก็คิดว่า ถ้าเขาพูดจริงเราต้องฟังไหม ไม่ใช่ไปโกรธเสียทุกเรื่อง เราเป็นมนุษย์ เราทำอะไรผิดพลาดก็ฟัง ทำอะไรที่มีคนมาวิพากษ์วิจารณ์ ถ้าเราฟังแล้วไปต่อยอดให้ดีขึ้น

เราก็ทำ ต้องใจกว้างๆ ”เมื่อถามย้ำว่าแสดงว่าท่านนายกฯก็ต้องใจกว้างๆนายอนุทิน กล่าวว่า เรื่องนี้ให้ไปถามท่าน

พรรคร่วมฯ ไร้ขัดแย้งลุยงานเต็มที่

เมื่อถามย้ำถึงกรณีนายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน ระบุว่าเรื่องวอล์ค อินนั้นจำนวนวัคซีนจะเพียงพอหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ก็ไปถามนายสุชาติ กระทรวงสาธารณสุข มีหน้าที่จัดหาวัคซีนตามการคำนวณของระบบการควบคุมโรค ใครจะมีความเห็นอะไรก็ไปถามคนที่ให้ความเห็น ส่วนตัวยังไม่ได้รับความเห็น ตนมีหน้าที่ทำงานของตนไป อย่าไปถามอะไรให้เป็นเรื่องเป็นราว

“ตอนนี้ยืนยันว่า หัวหน้าพรรคร่วมรัฐบาล ทุกพรรคไม่มีข้อขัดแย้ง สุมหัวกันทำงานเต็มที่ ในความเป็นรัฐมนตรีเป็นรองนายกฯ ของผมก็เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของนายกฯ ท่านมีบัญชาอะไรมาปฏิบัติ เรื่องความเป็นหัวหน้าพรรคนั้นเป็นเรื่องในสภาซึ่งผมก็จะแสดงอีกบทบาทหนึ่งก็เป็นเรื่องของผม แต่ในเรื่องของรัฐบาล ผมเป็นรองนายกฯ เป็นรมว.สาธารณสุข ต้องปฏิบัติตามนโยบายที่ถูกต้องชอบโดยกฎหมายของผู้บังคับบัญชานั้นคือนายกฯ ผมไม่เคยไม่เข้าใจอะไรกับนายกฯ เลย เข้าใจทุกอย่าง” นายอนุทิน กล่าว

‘ฝ่ายค้าน’ประกาศไม่รับงบปี65

นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์ ส.ส.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย กล่าวถึงร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 3.1 ล้านล้านบาท ของรัฐบาลที่จะเข้าสู่การพิจารณาที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาช่วงปลายเดือนพ.ค.นี้ว่า จากการตรวจสอบการจัดทำงบประมาณที่รัฐบาลจัดทำ ก่อนนำเข้าสู่ที่ประชุมสภา พรรคเพื่อไทย มีความเห็นตรงกันว่า จะไม่รับร่างพรบ.งบประมาณปี2565 เพราะเป็นการจัดงบประมาณ ที่ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ของประเทศ การอ้างว่าจัดทำงบประมาณเกิดขึ้นก่อนที่จะเกิดการระบาดของไวรัสโควิดรอบ3 เป็นเพียงข้ออ้าง เพื่อหาทางออกของรัฐบาล

“ในขณะที่ความเป็นจริง รัฐบาลให้ความสำคัญกับความมั่นคงทางการทหารมากกว่าความมั่นคงทางด้านสาธารณสุข ในสภาวะโรคระบาดเช่นนี้ รัฐบาลกลับเห็นการซื้ออาวุธจำเป็นมากกว่าการรักษาชีวิตคน ซึ่งพรรคการเมืองฝ่ายค้าน เห็นตรงกันว่า จะลงมติไม่รับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 อย่างแน่นอน” นายวิสาร ย้ำ

จับตาเงินกู้7แสนล้านหวั่นสูญเปล่า

นายวิสารกล่าวถึงที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและคณะรัฐมนตรี เห็นชอบตามที่กระทรวงการคลัง เสนอให้รัฐบาลออกร่างพระราชกำหนด(พ.ร.ก.)กู้เงินให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019พ.ศ....วงเงินไม่เกิน7แสนล้านบาท ในฐานะคณะกรรมการวิสามัญติดตาม ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินจากการกู้เงินตามพระราชกำหนดพ.ร.ก. กู้เงิน1ล้านล้านบาท ฝ่ายค้าน ไม่เห็นด้วยที่รัฐบาลจะกู้เงินเพิ่มขึ้น เพราะเงินกู้ 1.9 ล้านล้านบาทที่ผ่านมา ที่อ้างว่าจะนำไปฟื้นฟูประเทศและช่วยเหลือผู้ประกอบการ ผลที่ออกมาคือการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินกู้ของรัฐบาลทำได้ยากมากและการใช้เงินกู้ที่ผ่านมา ไม่ช่วยให้ประเทศฟื้นตัว เกิดปัญหาคอร์รัปชัน

เงินกู้ส่วนใหญ่ ถูกใช้เพื่อนำไปสร้างฐานการเมืองของรัฐบาล อีกทั้งเปิดโอกาสให้นายทุนและเจ้าสัวเข้าถึงเงินกู้มากกว่าผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กซึ่งเข้าไม่ถึงเงินกู้ การมาขอกู้เพิ่ม หวั่นใจว่ารัฐบาลจะนำเงินกู้ไปหาประโยชน์ทางการเมืองมากกว่าช่วยเหลือประชาชนอย่างจริงใจ

อ้างอิง : <https://www.naewna.com/politic/574509>

เตลิวิชั่น

วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 - 09:04 น.

ปมฉีดวัคซีนชาวบ้าน ‘พปชร. - กท.’ ชัดนิ้ว ป้อมถาม สมควรหรือไม่ - เสี่ยหนู โต้ ตอนโดนรุมย่ำยั้งนึ่งเลย



ปมฉีดวัคซีนชาวบ้าน “พปชร.-กท.” ชัดนิ้ว “บ๊วกบ้อม” ถาม สมควรหรือไม่ - “เสี่ยเฮ้ง” จวกเสี่ยมารยาท ด้าน “เสี่ยหนู” ชี้ต้องใจกว้าง โดนพปชร.รุมย่ำยั้งนึ่งเลย

ประเด็นร้อนหลังนายภราดร ปริศนานันท์กุล ส.ส.อ่างทอง และโฆษกพรรคภูมิใจไทย (ภท.) ออกมาวิจารณ์ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นตัวถ่วงในการฉีดวัคซีนล่าช้า

ล่าสุด เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรคพลังประชาชน (พปชร.) ให้สัมภาษณ์ว่า “สมควรหรือไม่ก็ไปคิดดูกันเอง เพราะเป็นพรรคร่วมรัฐบาล ” เมื่อถามว่าจะต้องกำชับ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะหัวหน้าพรรคภท.ให้ปรามลูกพรรค ว่าอะไรควรไม่ควร หรือไม่ พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า “ไม่ต้องกำชับ เขาเป็นผู้ใหญ่อยู่แล้ว รู้อยู่แล้วว่าอะไรควรไม่ควร ”

ขณะที่นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและรองหัวหน้าพรรคพปชร. กล่าวว่า “ ส่วนตัวเห็นว่าเป็นการเสี่ยมารยาท การจะพูดอะไรต้องมีข้อมูล ไม่ใช่พูดเอามั่นอย่างเดียว เป็นส.ส.พูดอะไรแล้วต้องรับผิดชอบคำพูด จะมาพูดเอามั่นไม่ได้ ขอถามหน่อยว่าตอนนี้วัคซีนมีเท่าไร คุณรู้หรือว่าคุณได้วัคซีนเท่าใด คุณเองยังไม่รู้ต้นตอของวัคซีนเลย ผมกำลังพูดในฐานะคนทำงาน ผมจะไม่พูดก็ไม่ได้ เพราะสิ่งที่ผมกำลังจะทำคือการกระจายวัคซีนที่กรุงเทพฯ ผมได้กำหนดไว้ 45 จุด และให้บริษัทเอฉีดในตอนเช้า บริษัทบีมาฉีดในตอนบ่าย อย่างนี้คือการดำเนินการเป็นแผน ไม่ใช่พูดแต่เอาคะแนนเสี่ยง พูดให้คนเชียร์ แต่ไม่รู้ว่าจะจบอย่างไร ทำงานเราต้องมีแผนและสามารถตอบแผนได้หมด คนเราจะเป็นส.ส.พรรคฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลจะพูดอะไรจะต้องรับผิดชอบคำพูดของตนเอง ”

ด้านนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการ สธ. หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงกรณีดังกล่าวว่า “ เราก็อึ้ง มองว่าเป็นการตีเพื่อก่อ ”

“พวกเราเป็นผู้ใหญ่ เราหนักแน่นอยู่แล้ว และไม่มีผลกระทบเรื่องความสัมพันธ์ของพรรคร่วมรัฐบาลใดๆ ทั้งสิ้น นายภราดรก็แสดงความคิดเห็นในฐานะผู้แทนราษฎร เขาห่วงใยประชาชน เราก็อทำงานเพื่อประชาชนไป เขาไม่ได้ว่าอะไรใครหยาบคาย”

เมื่อถามต่อว่า กรณีนี้ดูเหมือน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ไม่ค่อยพอใจ นายอนุทินกล่าวว่า ยังไม่ได้ยิน ไม่ทราบว่าท่านพูดเรื่องอะไร ท่านประวิตรไม่คิดอะไรมากหรอก ตอนที่ท่านศักดิ์สยาม แล้วผมโดนลูกพรรค ท่านอย่า ผมยังไม่พูดอะไรสักคำ นี่เป็นเรื่องของ ส.ส. ก็เป็นเรื่องของ ส.ส. เรื่องของพรรคร่วมรัฐบาล เรื่องของหัวหน้าพรรค เรื่องของผู้ใหญ่ เราหนักแน่นเรื่องพวกนี้อยู่แล้ว ผมโดนลูกพรรคพรรคอื่นๆ ไม่เฉพาะ พปชร. ใส่ผม เราก็ต้องหนักแน่น ฟังแล้วก็คิดว่าถ้าเขาพูดจริงเราต้องฟังไหม ไม่ใช่ไปโกรธเสียทุกเรื่อง เราเป็นมนุษย์ เราทำอะไรผิดพลาดก็ฟัง ทำอะไรที่มีคนมาวิพากษ์วิจารณ์ ซึ่งถ้าเราฟังแล้วไปต่อยอดให้ดีขึ้นเราก็ทำ ต้องใจกว้างๆ ”

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2734697

20 พฤษภาคม 2564 - 12:28 น.

ป่วน "ลุง" เด็กดีค่ายโรงโม่ ละครโรงใหญ่



เบื้องหลังวัคซีนการเมือง "ยังบลด" ค่ายภูมิใจไทย ใส่ไม่ยั้ง กรณี "เบรกวอล์กอิน"

ปฏิบัติการเขย่า “ลุง” ของ ภราดร ปริศนานันท์ทกุล ส.ส.อ่างทอง และ สิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ส.ส.ศรีสะเกษ ก็ไม่ใช่เรื่องแปลก เพราะพื้นฐานความคิดการเมืองของพวกเขา ก็ไม่เอาการสืบทอดอำนาจของ “คสช.” อยู่แล้ว

บังเอิญช่วงนี้ อนุทิน ชาญวีรกูล และศักดิ์สยาม ชิดชอบ แกนหลักพรรคภูมิใจไทย กำลังตกเป็นฝ่ายเพลี่ยงพล้ำจากกรณีโควิดระบาด แต้มบุญแต้มบวทหายไยเยอะ

พรรคภูมิใจไทยในฐานะผู้ดูแลกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับกรมการแพทย์ จึงคิดข้อเสนอการฉีดวัคซีนวอล์กอิน เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการรับวัคซีนป้องกันโควิดได้ง่ายขึ้น โดยศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีคมนาคม เตรียมเปิดสถานีกลางบางซื่อ เป็นสถานที่ฉีดวัคซีนวอล์กอิน

เมื่อเจอ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เบรกเรื่องการฉีดวัคซีนวอล์กอิน ก็ทำให้กลุ่มยังบลดค่ายสีน้ำเงิน โกรธควันออกหู จึงดาหน้าออกมา “สอน” ลุงในทำเนียบผ่านโซเชียล

นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่กลุ่ม “เด็กดี” หรือยังบลด ค่ายโรงโม่ ออกมาสมมติคิดและการทำงานของพรรคพลังประชาชน

องค์ประกอบ ส.ส.พรรคภูมิใจไทย แยกออกเป็น 3 กลุ่มคือ กลุ่มนักเลือกตั้งอาชีพ ที่ร่วมหัวจมท้ายกับเนวิน ชิดชอบ หัก “นายใหญ่” มาตั้งค่ายใหม่

กลุ่มทุนท้องถิ่น ที่ขึ้นตรงกับ “บ้านใหญ่โรงโม่” ของเนวิน ชิดชอบ ซึ่งกลุ่มทุนเหล่านี้ เนวินได้เชื่อมร้อยไว้ตั้งแต่สมัยยังเป็น “ขุนพลแก้ว” ของทักษิณ ชินวัตร

กลุ่มยังบลด นำโดย “เสี้ยโต้ง” สิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ส.ส.ศรีสะเกษ พร้อมกับลูกชายเสี้ยตือ-สมศักดิ์ ปริศนานันท์ทกุล 2 คนคือ “แบต” ภราดร ปริศนานันท์ทกุล และ “แชมป์” กรวีร์

ปริศนานันท์ทกุล ดังที่ทราบกัน กลุ่มนี้แตกออกมาจากพรรคชาติไทยพัฒนา เนื่องจากไม่พอใจที่ “เจ้าของพรรค” ไปปรับเงื่อนไขบางอย่างมาจาก “ลุงป้อม”

ฉะนั้น กลุ่มเสี้ยโต้ง จึงเปรียบเสมือนฝ่ายค้านในฝ่ายรัฐบาล เหมือนกรณีของ “อันวาร์-เทพไท” ในค่าย ปชป.

รวมดาวรุ่นใหม่

เดิมที “เสี่ยหนู” วางบทบาทของกลุ่ม “เสี่ยโต้ง” ให้เป็น ส.ส.เลือดใหม่ ไม่ต่างจาก ส.ส.พรรคก้าวไกล เพื่อลบภาพ “พรรคนายทุน” ให้เป็นพรรคทางเลือกของผู้รักประชาธิปไตย

ปี 2562 นักข่าวสภาฯ ได้เห็นภาพการทำงานร่วมกัน ระหว่าง ส.ส.กลุ่มเสี่ยโต้ง กับ ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ (พรรคก้าวไกล) แต่ผ่านไประยะหนึ่ง ก็เริ่มมีหมกมุ่นห่างกัน

วันนี้ พรรคภูมิใจไทย มีเสี่ย ส.ส. จำนวน 61 คน เป็นพรรคอันดับ 2 ในรัฐบาลประยุทธ์ และเป็นพรรคอันดับ 3 ในรัฐสภา รองจากพรรคเพื่อไทย และพรรคพลังประชารัฐ

ผลเลือกตั้งทั่วไป 2562 พรรคภูมิใจไทย ได้คะแนนเลือกตั้ง มากกว่า 3 ล้าน 7 แสนคะแนน ทำให้ได้ ส.ส.รวม 51 คน (ไม่นับรวม ส.ส.อนาคตใหม่ที่ย้ายเข้ามาตอนหลัง) เมื่อได้ ส.ส.พรรคอนาคตใหม่หรือพรรคก้าวไกล จำนวน 10 คน จึงขยับเป็น 61 คน

การดึง ส.ส.ค่ายสีส้มเข้ามาอยู่ในค่ายสีน้ำเงิน ส่งผลให้ความสัมพันธ์ 2 พรรค มั่นคงต่อกัน และระเบิดศึกข้ามพรรค กรณี “วัคซีนทางเลือก” เนื่องจาก ส.ส.ก้าวไกล จ้องกินเสี่ยหนู เรื่องผูกขาดวัคซีนโควิด

รอวันแยกทาง

เลือกตั้งปี 2562 ภูมิใจไทย วางตัวเป็น “พรรคทางสายกลาง” และการได้กลุ่มเสี่ยโต้งเข้ามา ก็ดึงคะแนนคนรุ่นใหม่ให้เลือกพรรคสีน้ำเงินมาพอสมควร แต่การเข้าร่วมรัฐบาลประยุทธ์ ส่งผลให้โหวตเตอร์รุ่นใหม่ หันหลังให้กับค่ายสีน้ำเงิน

ดังนั้น ปลายปี 2563 มีขบวนการนอกสภา นำโดยเยาวชนปลดแอก จัดชุมนุมใหญ่เรียก ร้องให้นายกฯ ประยุทธ์ ลาออก และแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 เสี่ยโต้งกับลูกชาย “เฮียต๊อ” กระโดดออกมาสนับสนุนข้อเสนอของขบวนการเยาวชนปลดแอกทันที

มิเพียงเท่านั้น เสี่ยโต้ง ,แบต และแชมป์ ยังลงถนน สังกัดการณ์การชุมนุม และเข้าไปช่วยเหลือเป็นนายประกันให้แก่แกนนำมีอบบางคน

กระทั่ง มีอบเยาวชนปลดแอก ยกกระดับชื่อเรียกร้องทะเล “เพดาน” ฝ่าย ส.ส.ภูมิใจไทย จึงใส่เกียร์ถอย เนื่องจากจุดยืน และอุดมการณ์ของ “นายใหญ่” ค่ายโรมัน แตกต่างจากพวกเด็กๆ ทำให้เสี่ยโต้ง และคณะ ต้องถอนตัวออกมา

อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าเหตุผลใดในวันข้างหน้า ทีมเสี่ยโต้ง ก็จะเป็นทัพหน้าฝ่ายประชาธิปไตยจำ หาแต่民兵ให้เสี่ยหนู

อ้างอิง : <https://www.komchadluek.net/news/scoop/467409>

วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 - 13:00 น.

ท้วงท่า อากาการ ของ อนุทิน ชาญวืรกุล กรณื ‘วอล์กอิน’



ถามว่าการที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ออกมา “เบรก” ต่อโครงการการฉีดวัคซีนในแบบ “วอล์กอิน” อันเสนอโดย นายอนุทิน ชาญวืรกุล สะท้อนนัยยะอะไร ระหว่างนัยยะ “วัคซีน” กับนัยยะ “การเมือง” หากมองผ่านกระบวนการทางการเมืองเท่ากับเป็นการยืนยันอีกคำรบหนึ่งว่า “อำนาจ” ต่อการทำสงครามกับ “โควิด” เป็นของใคร มีใช้มือของ นายอนุทิน ชาญวืรกุล แน่นอน

แม้ว่าจะเป็นการเบรกโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่เป็นนายกรัฐมนตรี เนื่องจากเป็นการเบรกในที่ประชุมกรม. แต่ก็ยืนยันสถานะของ “ผู้อำนวยการ ศบค.” เต็มชุด ในเมื่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ดำรงตำแหน่งทั้ง “ผู้อำนวยการ ศบค.” และ “นายกรัฐมนตรี” จึงยากเป็นอย่างยิ่งที่ นายอนุทิน ชาญวืรกุล จะกล้าหือ จำเป็นต้อง “อ้อ ออ” ไปอย่างเชื่องๆ

ขณะเดียวกัน หากมองจากพื้นฐานแห่งการมีอยู่ของ “วัคซีน” ไม่ว่าจะ ณ วันนี้ ไม่ว่าจะ ณ เดือนมิถุนายน ก็ต้องยอมรับว่ายังน่าห่วงหวาด น่าห่วงหวาดว่าจะเป็นไปตาม “เป้า” หรือไม่ ที่แถลงว่ามีการติดต่อกับ “สปุตนิค วี” ของรัสเซียอย่างต่อเนื่อง ที่แถลงว่ามีการติดต่อกับ “ไฟเซอร์” ของสหรัฐอเมริกาอย่างต่อเนื่อง ถามว่ามีความแน่ใจมากน้อยเพียงใด เพราะในวันนี้ “สปุตนิค วี” ยังไม่ได้ผ่านการอนุมัติจาก อย. เพราะในวันนี้ “ไฟเซอร์” ก็ยังไม่ผ่านการอนุมัติจาก อย. เท่ากับมิได้มีการสั่งซื้ออย่างเป็นทางการ

สะท้อนให้เห็นว่า ข้อมูลของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่มีอยู่ในมือหนักแน่น และเป็นจริงมากกว่าข้อมูลของ นายอนุทิน ชาญวืรกุล จึงจำเป็นต้อง “เบรก” คำถามต่อ นายอนุทิน ชาญวืรกุล ต่อโครงการการฉีดวัคซีนในแบบ “วอล์กอิน” ก็เช่นเดียวกับคำถามต่อ

นายจรินทร์ ลักษณะวิศิษฎ์ ต่อคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 85/2564 นั่นก็คือ ทำให้ต้อง “พิจารณา” อย่างเป็นพิเศษหรือไม่ ในเมื่อคำตอบของ นายจรินทร์ ลักษณะวิศิษฎ์ ปรากฏผ่านเสียงหัวเราะ ก็มั่นใจได้เลยว่าคำตอบของ นายอนุทิน ชาญวืรกุล ก็แทบไม่แตกต่างกัน รู้ๆ กันอยู่ว่า “อำนาจ” อยู่ในมือใคร รู้ๆ กันอยู่ว่า นักการเมืองในแบบไม่ว่าจะเป็น นายอนุทิน ชาญวืรกุล ไม่ว่าจะ เป็น นายจรินทร์ ลักษณะวิศิษฎ์ ย่อมจะเข้าใจ และไม่ยอมสูญเสีย “โอกาส” อย่างแน่นอน แม้จะเป็นโอกาสในลักษณะอัน “หวานอม ขมกลืน” ก็มีความจำเป็น เพราะในความขมที่รับรู้ครั้งแล้วครั้งเล่าก็ยังมีความหวาน” อยู่ นี่คือนิติวิธีแห่ง “นักการเมือง” ผู้ชาญฉลาด มิใช่หรือ

ไม่ว่าจะมองจากพรรคภูมิใจไทย ไม่ว่าจะมองจากพรรคประชาธิปัตย์ ไม่ว่าจะมองจากพรรคชาติไทยพัฒนา จำเป็นต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ สถานการณ์แห่ง “อำนาจ” อย่างน้อยก็ต้องยอมรับว่า “อำนาจ” อันได้มาจาก ความกรุณาของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นของจริง แม้จะต้องผ่านภาวะจำยอมบ้างก็ต้องยอม อย่างน้อยก็ได้มี โอกาส “กำชี้” ย่อมดีกว่า “กำตด”

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/politics-in-depth/news_2732598

"ตอนที่ท่านศักดิ์สยาม และผมโดนลูกพรรคท่านยำ ผมยังไม่พูดอะไรสักคำ นี่เป็นเรื่องของ ส.ส. ก็เป็นเรื่องของ ส.ส. เรื่องของพรรคร่วมรัฐบาล เรื่องของหัวหน้าพรรค เรื่องของผู้ใหญ่ เราหนักแน่นเรื่องพวกนี้อยู่แล้ว ผมโดนลูกพรรคพรรคอื่นๆ ไม่เฉพาะ พรรคพลังประชารัฐ ใส่ผม เราก็ต้องหนักแน่น ฟังแล้วก็คิดว่าถ้าเขาพูดจริงเราต้องฟังไหม ไม่ใช่ไปโกรธเสียทุกเรื่อง เราเป็นมนุษย์ เราทำอะไรผิดพลาดก็ฟัง ทำอะไรที่มีคนมาวิพากษ์วิจารณ์ ซึ่งถ้าเราฟังแล้วไปต่อยอดให้ดีขึ้นเราก็ทำ ต้องใจกว้างๆ"

การอยู่ร่วมกันในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลระหว่าง พรรคพลังประชารัฐ กับพรรคภูมิใจไทย บ่อยครั้งที่เกิดอาการ ปีนเกลียว กระทบกระทั่งกันมาตลอด และดูไม่ต่างไปจากการที่ ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์ ที่ไม่รับคำสั่งจาก "จรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์" รองนายกฯ และรมว. พานิชย์ ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ จะออกมาชี้ให้พรรคถอนตัวจากการร่วม รัฐบาลกับ พล.อ. ประยุทธ์

แต่จนแล้วจนรอดจะเห็นได้ว่าความไม่พอใจที่เกิดขึ้นในลักษณะสามเส้า ทั้งพลังประชารัฐ - ภูมิใจไทย - ประชาธิปัตย์ วนเวียนกันไปเช่นนี้ ลึกๆ แล้วก็คล้ายกับว่า ต่างฝ่ายต่างเล่นเกม "กดดัน" กันเองอยู่ในที่ ไม่ว่าจะเป็นการ ปล่อยข่าวลือ เพื่อสยบความวุ่นวาย ส่งสัญญาณว่าจะดึง "พรรคเพื่อไทย" เข้าร่วมรัฐบาลแทนพรรคใดพรรคหนึ่ง ไม่ ประชาธิปัตย์ ก็ภูมิใจไทย

หรือการที่ อนุทิน เองเคยถูกกลุ่มหมอมไม่ทน ออกมาเคลื่อนไหวล่าชื่อขับไล่พ้นจากเก้าอี้รัฐมนตรีกระทรวงมหาดมาแล้ว ก็ยังคงเฝ้าดูมองว่าเรื่องนี้จะมีเบื้องลึก เบื้องหลัง

ทว่าตราบไต่ที่ ต่างฝ่าย ต่างประเมินแล้วว่าเมื่อลงเรือเดินทางมาด้วยกันกว่าครึ่งเทอมแล้ว จะทนกล้ำกลืน ฝืน อยู่กันไปจนกว่า พล.อ. ประยุทธ์ จะยุบสภาฯ แล้วเลือกตั้งใหม่ คือทางออก ที่ดีที่สุด เพียงทางเดียว!

อ้างอิง : <https://siamrath.co.th/n/246187>

เตลิทิวส์

ศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 07.00 น.

เวทีสภาฉลุย – สอบตกลายตา ปชช.

กลายเป็นประเด็นร้อน เมื่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 18 พ.ค. “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ประชุมลับผ่าน “ร่างพ.ร.ก.กู้เงิน 7 แสนล้าน” เพื่อใช้ในการฟื้นฟูเศรษฐกิจ และเยียวยาประชาชนรวมถึงผู้ประกอบการเพิ่มเติม



เนื่องจากการระบาดโคโรนาไวรัสรุนแรงกว่าที่คาดการณ์ไว้ โดยจะนำมาใช้ใน 3 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านสาธารณสุข 30,000 ล้านบาท เพื่อใช้จ่ายจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ยารักษาโรค วัคซีน 2.ให้คลัง 400,000 ล้านบาท นำไปใช้ช่วยเหลือ เยียวยา หรือชดเชยให้แก่ประชาชนและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบโควิด 3.ให้คลังนำไปใช้ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมวงเงิน 270,000 ล้านบาท เพื่อรักษาระดับการจ้างงาน กระตุ้นการลงทุน และการบริโภคในประเทศ

การลับๆ ล่อๆ ผ่านเงินกู้ 7 แสนล้านบาท ใช้เวลาไม่ถึง 5 นาที มีเอกสารเพียง 4 หน้า ทำให้เกิดความสงสัยว่า ถึงเรื่องการใช้งบประมาณ เหมือนที่ น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ รองหัวหน้าพรรคก้าวไกล ประธานคณะกรรมการ (กมธ.) การพัฒนาเศรษฐกิจ สภาผู้แทนราษฎร ตั้งข้อสังเกตและชวนประชาชนจับตา หนี้ชำระยอดโควิด 1 ล้านล้าน เบิกจ่ายล่าช้า – ไร้ประสิทธิภาพ

ตรงนี้ต้องถือว่ารัฐบาล ความว้าวไม่ทันหาย ความควายเข้ามาแทรก จากมรสุม เรื่องวัคซีน ยังระอุ ก็มีเรื่องแอบกู้เงิน 7 แสนล้านบาท เข้ามาสร้างความเคลือบแคลงให้สังคมเกิดคำถามในเรื่องความโปร่งใส??

ล่าสุดปมร้อนๆ วัคซีน ยังเกิดสงครามระหว่างพรรค “พลังประชารัฐ – ภูมิใจไทย” บาดหมางกันอีกรอบจากกรณีการหักหน้า เรื่อง วอลท์อิน ไปฉีดวัคซีน จนส.ส. 2 พรรคโต้ตอบกันไปมาอย่างดุเดือด ส่อเค้าสัมพันธ์ 2 พรรคกระเพื่อมไม่หยุด ต้องกล้ากลืนฝืนทนกันไป

นับตั้งแต่ การงดออกเสียงของ ส.ส.กลุ่มดาวฤกษ์ ต่อ “เสี่ยโอ” ศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เลขาธิการพรรคภูมิใจไทย ในศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจ ตามมาติดๆยังมีเรื่องที่ “บิ๊กตู่” ยึดอำนาจจาก “หมอหนู” อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุข หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ในการแก้โควิด-19 รวมถึงการไม่ให้เป็น

คณะกรรมการหาวัคซีนทางเลือก แกรม “บิกตู” มีอำนาจแก้ปัญหา แบบเบ็ดเสร็จเพียงคนเดียว
รบกวนกฎหมาย 31 ฉบับมาอยู่ในมือ แต่แพะ ที่ถูกบูชายัญเรื่องแก้โควิด กลับกลายเป็น รมว.สาธารณสุข??

ขณะที่ พรรคประชาธิปัตย์ ก็ยังไม่หายความใจกับการถูกตีท้ายคร้วภาคใต้ ที่พลังประชารัฐส่ง
ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ลงไปในพื้นที่ทั้งทางแจ้งและทาง
ลับ ซึ่งการทำงาน แย่งฐานเสียงพรรคประชาธิปัตย์ หวังโยกคะแนนเลือกตั้งครั้งหน้า

เปิดประชุมสภาวันนี้ รัฐบาลโดน จอกรูทขึ้นตั้งแต่โกโก้ เริ่มจากการพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในระหว่างวันที่ 31 พ.ค.- 2 มิ.ย.นี้ ฝ่ายค้านจ้องขยายผลที่ “รัฐบาลทหาร” ให้
ความสำคัญกับกองทัพในการซื้ออาวุธมากกว่าด้านสาธารณสุข ในภาวะวิกฤติโรคระบาด ตามมาติดๆกับคิวอภิปราย
ไม่ไว้วางใจ เรื่องโควิด ที่บริหารงานเหลว จนระบาดซ้ำซาก หยุดไม่อยู่

ถึงแม้พรรคร่วมจะมีปัญหาภายใน แต่สุดท้ายก็ต้องกอดคอกันไปให้ผ่านทั้งงบประมาณปี65 และศึกชกฟอก
แม้เวทีสภาจะผ่านฉลุย แต่อาจสอบตกในความรู้สึกของประชาชน เพราะรัฐบาลชุดนี้สื่อเค้าล้มเหลวในทุกๆ ด้าน.

อ้างอิง : <https://www.dailynews.co.th/article/844689>

21 พ.ค. 2564-11:25 น.

อุณหภูมิจากการเมือง จาก ทรราช ปรีศนันท์ทกุล บทบาท ภูมิใจไทย



อุณหภูมิจากการเมือง – การออกโรงของ นายทรราช ปรีศนันท์ทกุล ถือว่าเป็น “ปรากฏการณ์” สำคัญ

คล้ายกับการออกมาวิพากษ์ท่าทีของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ต่อการเบรกโครงการฉีดวัคซีนในแบบ “วอล์กอิน” ในที่ประชุมครม.ล่าสุด จะเป็นการออกมาปกป้อง นายอนุทิน ชาญวีรกูล แต่ก็ได้เป็นการปกป้องในแบบ “อวย” หัวหน้าพรรคของตนในแบบสุดลิ่มทิ่มประตู หากแต่ยืนอยู่บนฐานแห่งผลประโยชน์และความสะดวกของประชาชนเป็นหลัก ทำให้สายตาที่มอง นายทรราช ปรีศนันท์ทกุล มี “ความหมาย”

“ความหมาย” ต่อตัว นายทรราช ปรีศนันท์ทกุล เป็นความหมายจาก “การเปรียบเทียบ” ไม่เพียงแต่เปรียบเทียบกับท่าทีและการแสดงออกของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล ไม่ว่าจะในฐานะรองนายกรัฐมนตรี ไม่ว่าจะในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และโดยเฉพาะในฐานะ “หัวหน้าพรรค” ภูมิใจไทย

ต้องยอมรับว่า ท่าทีของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล ดำเนินไปในแบบยอมรับต่อ “อำนาจ” ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในกรณีของ “วอล์กอิน” คำถามก็คือ เป็นการยอมรับอย่างสุกงามหรือเต็มใจหรือไม่

บทบาทของ นายทรราช ปรีศนันท์ทกุล จึงกลายเป็น “คำถาม” ต่อภาวะสยบยอม นั่นก็คือ ขวนให้ขบคิดและวิเคราะห์ว่าการสยบยอมที่พรรคภูมิใจไทยแสดงออกผ่านท่าทีของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล ในหลายต่อหลายเรื่องดำเนินไปอย่างไร ดำเนินไปด้วยความสุกงาม เต็มใจ หรือหวานอมขมกลืน ไม่ว่าจะ เป็นปฏิกิริยาจาก ส.ส. กลุ่มดาวฤกษ์ พรรคพลังประชารัฐ ไม่ว่าจะ เป็นการหักล้างกันในท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด

ท่าทีของ นายทรราช ปรีศนันท์ทกุล ย่อมเป็น คำตอบหนึ่ง

จากนี้ทุกสายตาจึงมองผ่าน นายทรราช ปรีศนันท์ทกุล ไปยังพรรคภูมิใจไทย คำถามก็คือ นายอนุทิน ชาญวีรกูล จะวางตัวอย่างไร ในเมื่อมิได้มีแต่ นายทรราช ปรีศนันท์ทกุล เท่านั้น หากแต่ยังมี นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ตามมาอีกด้วย นี่ย่อมเป็นเวลาสำคัญและแหลมคมยิ่งต่อพรรคภูมิใจไทย

อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_6410669

วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2564

ปฐมบทการยุบพรรคการเมืองไทย : ‘สมาคมคณะราษฎร’ พรรคเสรีนิยมแรกที่ถูกลยุบพรรค



ปฐมบทการยุบพรรคการเมืองไทย : ‘สมาคมคณะราษฎร’ พรรคเสรีนิยมแรกที่ถูกลยุบพรรค

“ข้าพเจ้าจึงเห็นว่า ในเวลานี้อ่าให้มีสมาคมการเมืองเลยจะดีกว่า...”

(แถลงการณ์เรื่องพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสละราชสมบัติ, 2478, 156)

สมาคมคณะราษฎรเหมือนพรรควิก

การยุบพรรคการเมืองครั้งแรกในประวัติศาสตร์การเมืองไทยเกิดขึ้นภายหลังการปฏิวัติ 2475 ไม่นาน ด้วยเหตุที่คณะราษฎรจัดตั้ง “สมาคมคณะราษฎร” มีหน้าที่คล้ายพรรคการเมืองขึ้นเพื่อระดมประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยและร่วมพิทักษ์ระบอบใหม่ขึ้นสำเร็จ แต่การจัดพรรคการเมืองของคณะราษฎรนั้นสร้างความหวาดระแวงให้กลุ่มอนุรักษนิยม พวกเขาจึงพยายามจัดตั้ง “สมาคมคณะชาติ” ขึ้น แต่สุดท้าย สมาคมคณะราษฎรที่ดำเนินกิจกรรมทางการเมืองไปแล้วกลับต้องถูกลยุบพรรค

ด้วยเหตุผลที่ว่า “ด้วยประชาชนส่วนมากยังไม่เข้าใจวิธีการปกครอง... เมื่อเกิดมีคณะกรรมการเมืองขึ้นแข่งขันกัน... อาจเป็นชนวนให้เกิดวิวาทบาดหมางกันขึ้นได้อย่างรุนแรง จนถึงเป็นภัยแห่งความสงบสุขของประเทศ...”

การจัดตั้งสมาคมคณะราษฎรครั้งนั้น ประกอบด้วย พระยานิติศาสตร์ไพศาลย์ เป็นนายกสมาคมคณะราษฎร นายประยูร ภมรมนตรี เป็นอุปนายก สงวน ตุลารักษ์ เป็นเหรัญญิก เป็นต้น โดยพระยานิติศาสตร์ฯ หัวหน้าพรรคคณะราษฎรนั้น ภูมิหลังของเขาจบเนติบัณฑิตอังกฤษ ดำรงตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลครั้งระบอบเก่า และเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชั่วคราวชุดแรก สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมในระบอบใหม่เข้ารับตำแหน่งเป็นหัวเรือใหญ่ของพรรคการเมืองที่ยึดหลัก 6 ประการของคณะราษฎรเป็นนโยบายพรรค หัวหน้าพรรคคนแรกเคยเขียนบทความเทียบเคียงพรรคการเมืองไทยกับต่างประเทศ เขาให้ความหมายพรรคการเมือง คือ

“(1) รวบรวมเข้าเป็นคณะหรือสมาคม มีองค์กรอย่างถาวรขึ้น โดยมีแนวคิดร่วมกันในทางลัทธิเศรษฐกิจ ทางสังคม ทางการเมือง ทางศาสนา หรือทางอื่นใดในทำนองนั้น (2) มีจุดประสงค์จะอำนวยความสะดวกการปกครองประเทศตามแนวความคิดเห็นตามข้อ (1) นั้น (3) เพียรพยายามเข้าเป็นรัฐบาลตามวิถีทางรัฐธรรมนูญ เพื่อให้เป็นไปตามจุดประสงค์ในข้อ (2) “(พระ

ยานิติศาสตร์ไพศาล, 2510, 52) เขายกตัวอย่างการต่อสู้ของพรรคตามระบบอังกฤษในช่วงแรกๆ ว่า เป็นการแข่งขันกันระหว่างพรรคทอรี (Tory Party) กับพรรควิก (Whig Party)

ต่อมาพรรคทอรีกลายเป็นพรรคคอนเซอร์เวทีฟ ซึ่งเขาแปลความหมายว่า คือ “พรรคดำรงรักษา” นโยบายคือไม่นิยมการเปลี่ยนแปลง ด้วยเห็นว่า สิ่งที่เป็นอยู่ในสังคมแล้วดีกว่าความเปลี่ยนแปลงที่คาดการณ์ไม่ได้ ในขณะที่พรรควิกหรือพรรคเสรีนิยมนั้น นโยบายสำคัญคือ นิยมการเปลี่ยนแปลงให้เกิดสถานะใหม่หรือการปฏิรูปนั้น ย่อมดีกว่าความไม่เปลี่ยนแปลง

พระยานิติศาสตร์ฯ เห็นว่ากิจกรรมและเป้าหมายของพรรคการเมืองมีความสำคัญต่อประชาชนว่า “การรวบรวมกันตั้งเป็นคณะพรรคการเมืองขึ้นนั้น มิได้มีความประสงค์อื่นใด นอกจากอุดมคติในปณิธานที่จะอำนาจการปกครองประเทศไปในที่ตนมีความคิดเห็นร่วมกันว่า เป็นประโยชน์ยิ่งแก่ประเทศชาติ รวมตลอดจนถึงประชากรส่วนรวมของประเทศด้วย”

เมื่อพรรคคณะราษฎรถูกจัดตั้งขึ้นในวันที่ 23 สิงหาคม 2475 สามารถรวบรวมสมาชิกหลายหมื่นคน นับตั้งแต่ประชาชน พ่อค้าและข้าราชการนั้น สมาชิกพรรคแรกเริ่มคนหนึ่งเล่าถึงบรรยากาศของกิจกรรมทางการเมืองของพรรคคณะราษฎรในสมัยแรกเริ่มประชาธิปไตยไทยว่า สมาคมมีสำนักงานตั้งที่สวนสราญรมย์

“มีสมาชิกเป็นจำนวนหมื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลชั้นยอดของคณะปฏิวัติหรือคณะราษฎร ผู้มีอำนาจในเวลา นั้น เป็นสมาชิกและเข้าร่วมอุปลักษณ์อยู่มากมาย ที่น่าสรรเสริญความเป็นนักประชาธิปไตยของบุคคลเหล่านี้ก็คือ ท่านให้ความสนิทสนมกับสมาชิกทุกคนอย่างเป็นกันเอง” (จรูญ เสตะรุฐิ, 2507, 55)

จากนั้นมีการขยายสาขาสมาคมคณะราษฎรไปยังจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ กิจกรรมการเมืองเหล่านี้ย่อมสร้างความหวาดวิตกให้กับกลุ่มอนุรักษนิยมเป็นอันมาก

สมาชิกพรรคต่างมีความสำนึกทางการเมืองและเข้าใจนโยบายของพรรค ดังความทรงจำของสมาชิกพรรคในยุคเริ่มบันทึกว่า สมาชิก “พยายามแนะนำให้ประชาชนชาวไทยเข้าถึงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์แบบตามประกาศของคณะราษฎร โดยมีหลักหกประการเป็นนโยบาย” (จรูญ, 55)

ความหวาดระแวงของกลุ่มอนุรักษนิยม

ในสายตาของกลุ่มอนุรักษนิมนั้นมองว่า การเกิดขึ้นของสมาคมคณะราษฎรจะสร้างอุปสรรคให้กับเส้นทางการเมืองของพวกเขา อีกทั้งมีการจัดตั้งสาขาสมาคมอย่างกว้างขวางทั่วประเทศ นอกจากนี้ สมาคมยังเปิดรับสมาชิกอย่างกว้างขวางอีกด้วย (อ้างศักดิ์, 215-216)

ด้วยเหตุนี้ ต่อมากลุ่มอนุรักษนิยมจึงพยายามจัดตั้งสมาคมการเมืองขึ้นเช่นกัน หลวงวิจิตรวาทการ เลขาธิการคณะชาติ ได้เข้าพบนายปรีดี พนมยงค์ แกนนำคณะราษฎร พร้อมชี้แจงถึงการจัดตั้งสมาคมคณะชาติ นายปรีดีแจ้งว่า ไม่ขัดข้อง และในที่ประชุมคณะราษฎรตกลงยินยอมให้คณะชาติจัดตั้งขึ้นได้ (อ้างศักดิ์, 275) จากนั้น กลุ่มอนุรักษนิยมจึงขอจัดตั้งสมาคมคณะชาติขึ้นช่วงสมัยรัฐบาลอนุรักษนิยมของพระยามโนปกรณนิติธาดา จนเป็นเหตุนำไปสู่การหาทางยุบสมาคมคณะราษฎรลง เมื่อพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าฯ มีพระราชหัตถเลขาถึงนายกรัฐมนตรีวันที่ 31 มกราคม 2476 ความว่า

“...สำหรับประเทศสยามซึ่งพึงจะมีรัฐธรรมนูญขึ้นใหม่ ยังหาถึงเวลาสมควรที่จะมีคณะกรรมการเมืองเช่นเขาไม่ ด้วยประชาชนส่วนมากยังไม่เข้าใจวิธีการปกครองแบบรัฐธรรมนูญเสียเลย เมื่อเกิดมีคณะกรรมการเมืองขึ้นแข่งขันกันเช่นนี้ ก็จะเข้าใจผิดไปว่าเป็นการตั้งหมู่ตั้งคณะ สำหรับเป็นปรปักษ์หักล้างอำนาจซึ่งกันและกัน ผลที่สุดอาจเป็นชนวนให้เกิดวิวาทบาดหมางกันขึ้นได้อย่างรุนแรง จนถึงเป็นภัยแห่งความสงบสุขของประเทศ หรืออย่างน้อยก็จะทำให้เกิดความหวาดหวั่นในหมู่อาณาประชาราษฎร์ อันเป็นสิ่งไม่พึงปรารถนาอย่างยิ่ง คณะการเมืองจะทำประโยชน์จริงให้กับประชาชนได้ ก็เมื่อประชาชนมีความเข้าใจในวิธีการปกครองแบบรัฐธรรมนูญแล้ว ข้าพเจ้าจึงเห็นว่าในเวลานี้อ่าให้มีสมาคมการเมืองเลยจะดีกว่า แต่โดยเหตุที่บัดนี้ รัฐบาลได้ยอมอนุญาตให้สมาคมคณะราษฎรเสียแล้ว จึงเป็นการยากที่จะกีดกันห้ามหวงมิให้มีคณะกรรมการเมืองขึ้นอีกคณะหนึ่งหรือหลายคณะได้ อย่างดีที่สุด ข้าพเจ้าเห็นว่า สมควรที่จะเลิกสมาคมคณะราษฎรและคณะอื่นที่เดียว...” (แถลงการณ์ฯ, 155-156)

มีความเป็นไปได้ว่า จากพระราชหัตถเลขาฉบับนี้ พระยามโนปกรณฯ ใช้โน้มน้าวในคณะรัฐมนตรี ให้ลงมติสนับสนุนฝ่ายตน ด้วยการห้ามข้าราชการสมัครเป็นสมาชิกสมาคมคณะราษฎรและผู้ที่เป็นสมาชิกแล้วให้ลาออกจากสมาชิกภาพ อันเป็นการทำลายฐานทางการเมืองของสมาคมคณะราษฎรในที่สุด (ธารรงค์ดี, 276)

ในขณะที่หัวหน้าพรรคคณะราษฎร กลับชี้ให้เห็นถึงคุณประโยชน์ของการแข่งขันทางการเมืองของพรรคการเมืองมากกว่า 1 พรรค ไว้ว่า

“ประเทศใดมีพรรคการเมืองเพียงพรรคเดียวแล้ว ในที่สุดก็มักจะรวนไปในทางระบบเผด็จการ หรืออย่างน้อยอาจเกิดมีผู้บงการประเทศขึ้นในประเทศ นี้แหละประเทศประชาธิปไตยต่างๆ จึงนิยมให้มีพรรคฝ่ายค้านขึ้น บางประเทศถึงกับมีกฎหมายรับรองฐานะของผู้นำฝ่ายค้านไว้ด้วย เมื่อมีฝ่ายค้านในรัฐสภา ฝ่ายรัฐบาลก็จำเป็นต้องอธิบายเหตุผลแห่งกิจที่ได้ดำเนินไปให้เป็นที่พึงพอใจแก่สภา ข้อนี้อะไรจึงจำกัดเสียซึ่งกำเนิดแห่งผู้บงการการเมืองได้”

ทั้งนี้ การยุบพรรคคณะราษฎร ถือเป็นเหตุการณ์หนึ่งของชุดกระบวนการต่อต้านการปฏิวัติ 2475 ของกลุ่มอนุรักษนิยม เริ่มตั้งแต่การรัฐประหาร 1 เมษายน 2476 ของพระยามโนปกรณฯ และปิดสภาผู้แทนราษฎรมิให้สภาพิจารณาสมุดปกเหลือง

เมื่ออำนาจรวมศูนย์ที่รัฐบาลแล้ว มีการตรากฎหมายคอมมิวนิสต์ขึ้นเอง พร้อมยุบสมาคมคณะราษฎร ติดตามด้วยสมุดปกขาวโจมตีนายปรีดี การดำเนินการเมืองเหล่านี้สื่อให้เห็นถึงความพยายามหมุนระบอบกลับคืน ส่งผลให้คณะราษฎรรัฐประหารขับไล่รัฐบาลลงเมื่อ 20 มิถุนายน อันนำไปสู่การตอบโต้คณะราษฎรกลับด้วยกำลังทางการทหารในกบฏบวรเดชในที่สุด

กล่าวได้ว่า การยุบพรรคคณะราษฎร และมีให้พรรคคณะชาติจัดตั้งขึ้นถือเป็นการยุติหน่ออ่อนของพัฒนาพรรคการเมืองไทยที่กำลังขยายฐานมวลชนและการรณรงค์ทางการเมืองลง อันจะมีผลต่อเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนลงอย่างน่าเสียดาย

อ้างอิง : https://www.matichonweekly.com/column/article_425141